
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕7 

วันท่ี ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕7  เวลา  ๑๔.๐๐ น.   
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
๑.นายสุจินต  สาครเสถียร  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๒.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
๓.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
๔.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
๕.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
๖.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
๗.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
๘.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
๙.นางกนกวรรณ     เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.แกลง 
1๐.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
๑๑.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑๒.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๔ อ.แกลง 
๑๓.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
14.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
15.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บานคาย 
16.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
17.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
18.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
19.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
20.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
21.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
22.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
23.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
24.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
25.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
1.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
      (ลาปวย) 
2.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
 
 

3.นายนพดล... 



- ๒ - 
 

3.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
4.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 

ผูเขารวมประชุม 
๑.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
3.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายทวนธน  คํามีศรี   ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
      รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายสุวิทย  สดใส   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
8.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (3) 
9.นายตวงสิทธิ์        อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
10.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
11.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   หัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
12.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  หัวหนาฝายการเงิน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
13.นายชาญชัย        ภิรมจิตร   ผูอํานวยการกองชาง 
14.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
15.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติฯ 
16.นางสาวธัญชนก    ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 

รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
17.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
๑8.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินฯ 
      รก.ผอ.รร.อนุบาลนานาชาติตากสินฯ (วัดหวายกรอง) 
19.นางรัชนี  สุวรรณเกษร  รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
20.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุรการ 6ว  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
21.นางสุภาพร    นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
22.นายสุริยะ     ศิริวัฒน    หัวหนาฝายการจัดการและควบคุมมลภาวะ 
23.นายวิทยา    สนามชัย  นักพัฒนาชุมชุน 5 
24.นายสุวิทย   แสงสิน   นิติกร 3 
25.นางสาวพลูศรี      ภาคพิเศษ  เจาพนักงานธุรการ ๖ว 
 

/26.นางสาวขวัญจิตร... 
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26.นางสาวขวัญจิตร สิงหคํา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
27.นางสาวนิษฐภรรัด เชื้อเมืองพาน  เจาพนักงานธุรการ ๒ 
28.นางสาวสุวรรณา  มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
29.นางนฤมล  สืบเสนาะ  เจาพนักงานธุรการ ๖ ว 

     รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาระบบฯ 
30.นางปราณี  แกกลา   หัวหนาฝายจัดหาพัสดุฯ 
๓1.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายตรวจสอบฎีกาฯ  

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได 
๓2.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
33.นายปกรณ  บุราณรัตน  หัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
34.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายทองเท่ียวฯ  
35.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
36.นางมยุรา    กอนทอง  เจาพนักงานธุรการ 4 
37.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
38.นายกฤษฎา  บุญญนรังษี  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการกีฬาและนันทนาการ 
39.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
40.นางสาวแสงฉัตร งามสะอาด  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
41.นายอิทธิพล   ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
42.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
43.นางสาวนงนุช ดอกรัก   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
44.นางสาวจินตนา   สนอง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
45.นางธีระนันท  คําทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4   
46.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
47.นางสาววีนัส   ไหวดี    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
48.นางสาวเสาวณีย   แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
49.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
50.นางสาวปรียนันท ลภัสกรพิบูล  เจาพนักงานธุรการ ๔ 
51.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
52.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
53.นายจารุวัฒน  สิงหสมดี  ตัวแทน บมจ.โกลบอลฯ 

เริ่มประชุม เวลา  1๔.25  น. 

นางจันทรทรา  โสภา เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ 
หน.ฝายการประชุม บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และขอ ๒๕ ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  บัดนี้มีสมาชิกสภาฯ   ลงชื่อและอยูในหองประชุม 
จํานวน....๒๕.....คน ครบองคประชุม 

 
/ดวยในวันนี้... 
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ดวยในวันนี้ทานประธานสภาฯ ไดลาปวย เนื่องจากตองพักรักษาตัวจากการผาตัด
เนื้องอกท่ีกระดูกสันหลัง จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ขอเรียนเชิญทานรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๑  ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  
ในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 

  เรียนเชิญประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  เรียนเชิญประธานฯ  และรองประธานสภาฯ คนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

เรียนเชิญประธานฯ กลาวเปดประ ชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ         
การประชุม     

นายสุจินต สาครเสถียร    เรียนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
รองประธานสภาฯ(๑) จังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชนและผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผม  
ประธานฯ  รูสึกเปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการ บริหารสวน  
  จังหวัดระยอง เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภา  
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น  

          เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป  
๒๕๕๗  ในวันนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้  จะกอใหเกิด  
ความรวมมือรวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแก
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๗ 

  เนื่องจาก นางกนกวรรณ เบญจ าทิกุล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ไดยื่นหนังสือตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือขอลาออกจาก
ตําแหนง ตั้งแตวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป ทําใหตําแหนงเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองวางลง  

  ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจงระเบียบ 

นางจันทรทรา  โสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หน.ฝายการประชุม และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๙ วรรคทาย ในการประชุมสภาทองถ่ิน 
  ครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ินหรือมีแตไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
  หรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ี ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือขาราชการหรือพนักงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นคนหนึ่งเปนผูปฎิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะ
 ในการประชุมคราวนั้น โดยใหนําความใน ขอ ๑๓ และขอ ๒๖ วรรคสอง มาใชบังคับโดย 

  อนุโลม เวนแตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดวยวิธีการยกมือ 

นายสุจินต สาครเสถียร ตอไปเปนการเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ขอใหสมาชิกเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรให 
รองประธานสภาฯ(๑)  เปนเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว โดยตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน 
ประธานฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา  วิภูษณะ 
 
 
 
 

/ส.อบจ.อุมา… 
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ส.อบจ.อุมา  วิภูษณะ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ดิฉันนางอุมา วิภูษณะ  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขตเลือกตั้งท่ี ๔  อําเภอแกลง  ขอเสนอ  
ส.อบจ.พายัพ  ผองใส คะ 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอ 
รองประธานสภาฯ(๑)  ทานอ่ืนอีกหรือไม   
ประธานฯ  ถาไมมี  ขอใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน 

เปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๒๐......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบเลือก ส.อบจ. พายัพ  ผองใส  เปนเลขานุการสภาฯ 

ชั่วคราว ตามท่ี ส.อบจ.อุมา  วิภูษณะ  เสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก   ส.อบจ. พายัพ  ผองใส เปนเลขานุการ
สภาฯ ช่ัวคราว 

   เห็นชอบ           จํานวน ......๑๙....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน .......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .......๑......คะแนนเสียง 

   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ข้ึนทําหนาท่ีครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีอยู ๓ เรื่องดวยกันท่ีจะขอประชาสัมพันธใหสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ  ดังนี้ 
รองประธานสภาฯ(๑)   เรื่องแรก  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานรวมโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
ประธานฯ  และภูมิปญญาทองถ่ิน (มหัศจรรยสีสันวัฒนธรรมเมืองแกลง วิถีแหงความสุข) ในวันท่ี      
  27 – 29 ธันวาคม 2557   ณ วัดราชบัลลังกประดิษฐาปนาราม  ม.6  (บานทะเลนอย)  

ต.ทางเกวียน  อ.แกลง  จ.ระยอง  
   เรื่องท่ี 2  ดวยกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพจังหวัดระยอง ไดมีมติ  
  เห็นชอบหลักเกณฑและเง่ือนไขการขอรับงบประมาณกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอ  
  สุขภาพจังหวัดระยอง  ประเภท  การดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการปรับปรุง        
                    และการซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหผูพิการ ผูสูงอายุ และผูท่ีอยู ในระยะท่ีจําเปนตองไดรับการฟนฟู  
  สมรรถภาพ  
   เรื่องท่ี 3  เรื่อง  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานรวมงานโครงการจัดงานวันสมเด็จ 

พระเจาตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจําป 2557  ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 
๓ มกราคม 2558  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ซ่ึงรายละเอียดโครงการท้ังหมดไดแนบ 
อยูในแฟมประชุมสภาฯ ท่ีแจกใหกับทุกทานแลว 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
2.1 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจําป ๒๕๕๗  
เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  
2.2 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจําป ๒๕๕๗  
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน ๒๕๕๗  

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 
/นายสุจินต... 
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นายสุจินต สาครเสถียร      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ 

นายพายัพ ผองใส     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗           
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ช่ัวคราว  ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทอ งถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ           

ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอย สองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ไดมีโอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงาน         
การประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ      
รองประธานสภาฯ(๑) รายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
กรรมการ/เลขานุการ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง ไดรับ  
คกก.ตรวจรายงานฯ  มอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 
   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ไดมีการนัดประชุม คณะกรรมการฯ      
  ครั้งท่ี ๖/255๗  เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕ ๗  เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุม
  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ  เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓  
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗         
  และแกไขเพ่ิมเติ มถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้     

 ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย  นิยมสมาน เปนประธานกรรมการ                
  นายวรเศรษฐ วงษไพศาล เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ขอ ๒ มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุมไดแก นา งกนกวรรณ เบญจาทิกุล  
  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

 ขอ ๓ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จํานวน ๒ ครั้ง 
  ดังนี้   

 -  วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒55๗ มีจํานวน ๓๙ หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 2๔ คน ไมมาประชุมจํานวน ๔ คน ลาประชุมจํานวน ๒ คน 
  มีการประชุม  ท้ังสิ้น จํานวน ๑๐ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 

    ระเบียบวาระท่ี ๑๐  เรื่องอ่ืนๆ มีผูอภิปราย ดังนี้  
      ๑. นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  เรื่อง ชาวบานมารองเรียน ผูรับเหมารื้อทอประปา 
  แลวไมตอทอเขาไวเหมือนเดิม และออกโครงการ อบจ .พบประชาชน ในแตละครั้งอยากให   
  ส.อบจ.เขารวมโครงการ 
 

     
/๒. นายปยะ … 
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    ๒. นายปยะ  ปตุเตชะ  เรื่องถาเปนถนน ของ อบจ . ก็ยินดีรับไวดําเนินการ    
  เรื่อง สวนกลางถายโอนถนนมาให อบจ . แตสวนกลางไมโอนงบประมาณมาใหซ่ึงเปนปญหา
  ของอบจ. และเรื่องเอาคูปองไปแลกกลองทีวีดิจิตอล เขามีศูนยบริการอยางนอยสี่ศูนยตาม
  อําเภอตางๆ 

      ๓. นายมานิตย  จันวัน  เรื่อง โรงเรียนมัธยมตากสิน นโยบายของโรงเรียนตองการให
  นักเรียน มีความรูเพ่ิมเติม โรงเรียนไดจัดการเรียนพิเศษ โดยใชติวเตอรระดับประเทศ          
  มาติวใหฟรี และนักเรียนทุกคนไดรับการติวเทากัน  
     ๔. นายพายัพ  ผองใส   เรื่อง ขอใหกองชางชวยดําเนินการออกซอมแซมถนนใน   
  เขตอําเภอเขาชะเมา ซ่ึงมีถนน 2 สายท่ีชํารุ ดคือเสนทางสายบานนา- ชําฆอ และเสนทาง      
  สายเขาดิน-สี่แยกพัฒนา 
     ๕. นายศุภศักดิ์  ผุดผอง  เรื่อง การใหขอมูลในเรื่องของคูปองรับกลองทีวีดิจิตอล        

  โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.   
 -  วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒55๗ มีจํานวน ๑๖ หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

   จังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน ๑๙ คน ไมมาประชุมจํานวน ๘ คน ลาประชุมจํานวน ๓ คน 
   มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน ๕ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 
    ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ มีผูอภิปราย ดังนี้ 
    ๑. นายปยะ ปตุเตชะ เรื่อง การสงเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ มอบกองกิจการ
  สภา อบจ.รับดําเนินการ   
             ๒. นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ  เรื่อง อยากใหมีสัญญาณไฟจราจร บนถนนสาย ๓๑๓๙      

 ระยอง-บานแลง ชวงสามแยกกิโลเมตรท่ี ๖  
  โดยเลิกประชุมเวลา  ๑๕.๒๘ น.  

  ขอ  ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ                    
  ใหเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   เพ่ือรับรองในการประชุม สภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยองคราวตอไป   

 จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา   

นายสุจินต สาครเสถียร ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  
รองประธานสภาฯ (๑)  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๓  ประจําป ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  ซ่ึงไดแจกให   
ประธานสภาฯ ทุกทานอานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูใน ท่ีประชุม     

วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ   
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......21........คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน  

 
 

/สมาชิกสภาฯ… 



- ๘ - 
 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคก ารบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  

    รับรอง           จํานวน .......20....... คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1......... คะแนนเสียง 

 ตอไปเปน ขอ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  ซ่ึงไดแจกให
ทุกทานอานลวงหนาแลว 

   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูใน ท่ีประชุม    

วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน ......21...... คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  

    รับรอง           จํานวน ........20.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ..........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง   การเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   (แทนตําแหนงท่ีวาง)     

นายสุจินต สาครเสถียร      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

/นายพายัพ… 



- ๙ - 
 

นายพายัพ ผองใส     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗           
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ช่ัวคราว  ขอ ๑๕  เม่ือประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการสภา

ทองถ่ินพนจากตําแหนงกอนครบอายุของสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือก ประธานสภา
ทองถ่ินรองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน แลวแตกรณีแทนตําแหนงท่ีวาง 
ดังนี้ 

  (๒) กรณีเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน 
 แทนตําแหนงท่ีวางในการประชุมสภาทองถ่ินท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง 
  ขอ ๑๓ วิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหประธานสภาทองถ่ินนําวิธีการเลือก

รองประธานทองถ่ินตามขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  เม่ือสภาทองถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแลว ใหเลขานุการสภาทองถ่ิน

ชั่วคราวพนจากตําแหนง 
  ขอ ๘ วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ

สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน การเสนอนั้น
ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยให สมาชิกสภาทองถ่ินแตละคน      
มีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากั ดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ 
เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนน
สูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนน
สูงสุดเทานั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก    
ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ ๓๙ มาใชบังคับ     
โดยอนุโลม 

ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 
  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใหประธานท่ีประชุมดําเนินการใหผูไดคะแนน สูงสุด

เทากันตกลงกันเสียกอนวาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกัน  
ไมไดใหประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเ ปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทําบัตรสลาก 
ชนิด สีและขนาดอยางเดียวกันตามจํานวนเทากับจํานวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน        
โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน
ขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 

  ขอ ๑๘  ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือสมาชิกทองถ่ินคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน ท้ังนี้ใหคํานึงถึง
ความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถ่ิน 

  ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานส ภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการ
สภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวา    
ผูนั้นไดรับเลือก 

 
 
 

/นายสุจินต... 
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นายสุจินต สาครเสถียร     ตอไปเปนการเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอใหสมาชิกสภาฯ 
รองประธานสภาฯ (๑) เสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรใหเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ โดยตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทานครับ          
ผมนายเสนาะ ยมหา ส.อบจ. เขต 3 อําเภอบานคาย ผมขอเสนอ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอ
รองประธานสภาฯ(๑)  ทานอ่ืนอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......22.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบเลือก  ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เปนเลขานุการสภาฯ 

ตามท่ี ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เปนเลขานุการสภาฯ 
   เห็นชอบ           จํานวน .......21.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .........1........คะแนนเสียง 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดีและขอเชิญ 

รองประธานสภาฯ(๑)  เลขานุการสภาฯ เขาปฏิบัติหนาท่ี ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง        
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   

ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ 

/นายปยะ… 
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นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ .(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ .(2) ขอเสนอญัตติ       
  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดวยองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
  พ.ศ. 2558 ดังนี้  
 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบลงทุน 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ

- คาตอบแทน    รายการท่ี  2 
 โอนเพ่ิม 
 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

- คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 5,16 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         
  พ.ศ.2558 ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณ าอนุมัติ    
  เรื่องการโอนลด โอนเพ่ิม  อันนี้ก็จะเปนการนําเงินท่ีเหลือจากโครงการท่ีไดตั้งไวแลวนะครับ 
  ก็จะโอนลดไปตั้งเพ่ิมกับโครงการท่ีมีอยูแลวนะครับ อยางเชนโครงการท่ีจะโอนในวันนี้     
  นะครับ ก็จะเปนรายการท่ี 2 ประเภท  คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดิมตั้งไว  
  3,800,000 บาท โอนลดใน ครั้งนี้  10,625 บาท นําไปโอนเพ่ิมกับโครงการท่ีมีอยูแลว     
  2 โครงการนะครับ โครงการท่ี 1 ท่ีนําโอนไปก็เปนรายการท่ี 5 ประเภท คาซ้ือเกาอ้ี ทํางาน      
  เดิมตั้งไวท่ี 129,500 บาท โอนเพ่ิมในครั้งนี้ 4,625 บาท แลวก็รายการท่ี 16 ประเภท คาจัดซ้ือ
  โตะทํางาน เดิมตั้งไว 78,000 บาท โอนเพ่ิมในครั้งนี้อีก 6,000 บาท ท้ัง 2 โครงการนี้  
  โอนมาจากยอดเงินรายการท่ี 2 นะครบั จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ พิจารณาอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)   ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน
ประธานสภาฯ เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......22.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  

 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 
 

/มติท่ีประชุม… 



- ๑๒ - 
 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    อนุมัติ           จํานวน ......21......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกร ปกครอง        
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ .(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ .(2) ขอเสนอญัตติ อนุมัติ
  โอนงบประมาณราย จายประจําป งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม     
  ดวยองคการบริหาร สวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจาย
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

 โอนลด 
  แผนงานการเกษตร 
  งบลงทุน 
  งานการเกษตร 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง(อําเภอนิคมพัฒนา) รายการท่ี 10 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งบลงทุน 
 
 

/งานไฟฟาถนน... 



- ๑๓ - 
 

  งานไฟฟาถนน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง(อําเภอบานคาย)  รายการท่ี 58/1 
  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา 
  งบลงทุน 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอเมืองระยอง) รายการท่ี 7,8 
  โอนลด 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง  
  -  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอนิคมพัฒนา) รายการท่ี 71 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  คาครุภัณฑการศึกษา    รายการท่ี 6 
  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   รายการท่ี 2 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  - คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   รายการท่ี 2 
  โอนลด 
  แผนงานงบกลาง 
  งานงบกลาง 
  เงินสํารองจาย 
  -  เงินสํารองจาย     รายการท่ี 3.1 
 

/โอนเพ่ือไป… 



- ๑๔ - 
 

  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานการเกษตร 
   งานการเกษตร 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอแกลง)  รายการท่ี 3/1 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอแกลง)  รายการท่ี 7/1 
  -  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอบานคาย)  รายการท่ี 9/1 
  โอนลด 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานกีฬาและนันทนาการ 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอเมืองระยอง) รายการท่ี 4 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  คาวัสดุ     รายการท่ี 15 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   รายการท่ี 5 
  -  คาครุภัณฑกีฬา    รายการท่ี 1 
   โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  คาใชสอย     รายการท่ี 2.1 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

/งานบริหารท่ัวไป… 



- ๑๕ - 
 

  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  รายการท่ี 6 
  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 26 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานกีฬาและนันทนาการ 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาครุภัณฑกีฬา   รายการท่ี 4 
   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         
  พ.ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง ไดพิจารณาอนุมัต ิ

นายสุจินต สาครเสถียร      ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิก สภาฯ      
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
  ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ก็คงจะคิดอยูในใจวาพอเริ่มป 2558 ไดไมก่ีวัน ก็รูสึกวา  
  ฝายบริหารมีการแกไขเพ่ิมเติม ก็เปนไปตามท่ีผมไดเรียนในท่ีประชุมสภาฯ ผานงบประมาณ
  ป 2558 วางบประมาณท่ีเราผานสภาฯไปนั้น จะสมบูรณ ๑๐๐% ก็ตองมาใชอํานาจของ
  ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ในการเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือใหประชาชนและ
  งบประมาณของ อบจ .ท่ีจะลงไปยังพ้ืนท่ีใหไดประโย ชนสูงสุด ก็เรียนทานประธานสภาฯวา
  เดิมในหมวดท่ีดินและสิ่งกอสรางของอําเภอนิคมพัฒนา ในรายการท่ี 10 โครงการนี้      
  เดิมชลประทานจังหวัดระยอง ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือไปเก็บน้ําอางเก็บน้ําดอกกราย เพ่ือจะได
  เก็บน้ําไดเพ่ิมมากข้ึน แลวก็สรางอาคารบังคับน้ําใน พ้ืนท่ีของอางเก็บน้ําดอกกราย พอเวลา
  น้ําเต็มก็ข้ึนไปเต็มหมดเลย เวลาลงก็มีอาคารบังคับน้ํากักเปนฝายไว เพ่ือใหพ่ีนองเกษตรกร
  ไดใชน้ํา เพราะเวลาน้ําลด ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ คงนึกภาพออก มันก็จะ
  แหงตามอางเก็บน้ํามา ก็จะแหงมาเรื่อยๆ สุดทายถาแหงสุดๆ ก็จะเหลือกนอาง เพราะฉะนั้น 
 
 
 

/เกษตรกร... 



- ๑๖ - 
 

  เกษตรกรไมสามารถมาใชน้ําในอางได แตถาเรามีอาคารบังคับน้ําตามบึงคลองไว เม่ือน้ําแหง
  ตามบึงคลองก็จะมีฝายคอยเก็บกักน้ําไว แตวาช ลประทานขอมาท้ังหมดรอบอาง เปนเงิน
  หลายสิบลานบาท เราคิดวาทําอาคารบังคับน้ําไว แลวใครจะลอกก็ลอกไป สุดทาย   
  เรามาประชุมกันกับชลประทานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ก็ตองยอมรับวามันตองมีการลอก
  อางกอน แลวอาคารบังคับน้ําตองสรางหลังจากเราลอกอางเก็บน้ําไปแลว ทีนี้เราใหแตอาคาร 
  บังคับน้ํา ชลประทานก็ตองไปหางบประมาณมาลอกอาง เราไมไดใหท้ังหมดของงบประมาณ
  ท่ีขอ โครงการนี้จึงไมสามารถตอบสนองในการแกไขของพ่ีนองเกษตรกรท่ีใชน้ําทําการเกษตร
  ได เพราะฉะนั้นการท่ีเราตั้งไวก็ไมเกิดประโยชนจนกวาชลประทานจะสามารถตกลงกันวา
  ใครจะลอกอาง คนลอกจะไมเอาทราย เอาดินไ ปขาย ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีตองใชระยะเวลา 
  เราก็จะเห็นวาเงินกอนนี้เราตั้งไวก็คงจะแกปญหาไมได เราจะไปสรางกอนก็ไมได เพราะพอ
  ลอกไปแลวมันก็จะขยายใหญกวาเดิม ก็ตองขอเปลี่ยนแปลงโครงการ เราก็เลยไปทําถนน
  ปรับปรุงถนนสายหนองตะพาน-มาบขา ซ่ึงถนนสายหนองตะพาน-มาบขาก็อยูในยุทธศาสตร
  ศูนยกําจัดขยะครบวงจร ซ่ึงเราตองทําเสนทางไปท่ีศูนยกําจัดขยะครบวงจรใหสะดวกทุกเสน
  ท่ีมา มาบตาพุดก็เลี้ยวเขาตรงวัดหนองผักหนาม ทางนิคมพัฒนาก็มาสายหนองตะพาน-    
  มาบขา ทางบานคายก็ตองเขาจากหนองตะพานทะลุไป ซ่ึงก็จะทําใหรถขย ะท่ีเขามาท้ังหลาย
  สามารถเขาไปยังศูนยไดสะดวกสบาย แลวชวงท่ีเปนถนนสายหนองตะพาน- มาบขามีอยู
  ชวงหนึ่งทางแคบมากเปนถนนท่ีไมไดทํามานานมาก เปนถนนของ อบต .หนองตะพาน      
  ซ่ึงไมมีงบประมาณอะไรเลย อบต .หนองตะพานงบประมาณหลักสิบลานบาท ไมเกินสามสิบ
  ลานบาทก็ไมสามารถดําเนินการได เราก็เลยตองลงไปทําใหเปนเสนทางขนสงขยะวิ่งเขาสู
  ศูนยกําจัดขยะครบวงจรไดสะดวก ก็เลยโอนเงินไป 4,960,000 บาท สวนโครงการอ่ืนๆ    
  ก็เปนเรื่องท่ีเราปรับปรุงอาคารเรียนสํานักทอง แลวก็มีเงินเหลืออยูบางก็โอนไปดําเนินการ
  จัดซ้ือครุภัณฑทางการศึกษาเพ่ิมเติม ก็เรื่องของการบริหารจัดการโดยท่ัวไป ก็ไมไดเก่ียวกับ
  โครงการอะไรท่ีจะกระทบตอทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  ในเขตพ้ืนท่ีของทาน            
  ในงบประมาณของทานท่ีจะนอยลงหรือไปกระทบสิทธิ์ของประชาชนในพ้ืนท่ีของทาน  
  สุดทายในรายกา รท่ี 3.1 ประเภท  เงินสํารองจายท่ีเรามีอยูประมาณ 81,823,200 บาท 
  เราก็โอนไปเพ่ิมเติมในการท่ีเราจะไปจัดการกับเรื่องปรับปรุงอุทยานน้ําตกเขางวงชาง ก็คือวา
  อุทยานนี้ก็เปนพ้ืนท่ีท่ีเราไดใชจากราชพัสดุ ชลประทานดูแลอยู เราก็ขอใชเพราะวา
  ชลประทานไมไดใช แลวก็ใหเรามา 17 ไร ตอมาจังหวัดระยอง มีเงินยุทธศาสตรจังหวัดอยู 
  45 ลานบาท ก็เขาไปพัฒนาเปนอุทยาน แตวายังมีสวนท่ีเหลือ เราก็จะไปพัฒนาตอก็คือ    
  ในแผนงานโครงการเราไปปรับปรุงเรื่องน้ํากัดเซาะ เรื่องการปรับพ้ืนท่ีใหสามารถรับรอง
  ประชาชนในพ้ืนท่ีเข ตของอําเภอบานคายเชื่อมโยงไปยังโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ก็ขอให
  สภาฯ ไดเขาใจวาเราตองไปลงทุนเพ่ิมเพ่ือใหคุมทุนใหมากท่ีสุด ในการใหบริการแกพ่ีนอง
  ประชาชน ขอบคุณครับ 
นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)   ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน
ประธานสภาฯ เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม              
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......22......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

 
/สมาชิกสภาฯ… 



- ๑๗ - 
 

    สมาชิกสภาฯ ทานใด  เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณราย จายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    อนุมัติ       จํานวน ......21.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........1.......คะแนนเสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่อง   ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย     
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘         
    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)  

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบป ระมาณรายจายในหมวด คาครุภัณฑ   
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ .(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายก อบจ .(2) ขอเสนอญัตติ       
  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘    
  ดวยองคการบริหาร สวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไ ขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ดังนี้  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (อําเภอเมืองระยอง) รายการท่ี 17 
 
 

/แผนงานเคหะ... 



- ๑๘ - 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รายการท่ี 11 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 3,14  

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ. 2558 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัดระยอง 
  ไดพิจารณาอนุมัติ  ก็ตองเรียนทานสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมนะครับวา ญัตติขออนุมัติแกไข
  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ก็เปนในเรื่องของขอความท่ีมีความผิดพลาดก็จะขอแกไข
  ใหสมเหมาะถูกตอง แตวายังคงเงินงบประมาณเทาเดิม อยางเชนในรายการท่ี 17  
  ประเภท  โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล ก็เปนงบประมาณเทาเดิมครับ ก็เรียนใหท่ีประชุม
  ไดรับทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)   ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน
ประธานสภาฯ เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม                         
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม      เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

    อนุมัติ           จํานวน ......18.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบโอนอาคาร อบจ.ระยอง 
         (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ)    

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 
 
 

/นางสาวอุมา… 



- ๑๙ - 
 

นางสาวอุมา วิภูษณะ       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ 

ขอ ๑๕๐  หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในราชการ
ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้ 

(3) โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืนหนวยงาน
อ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองคการ
สถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้  ใหมีหลักฐานการสง
มอบไวตอกันดวย 

ขอ ๑๕๕ การใหบุคคล ใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท
ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น  

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี      เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(๒) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค การบริหารสวนจังหวัดระยอง  (๒) ขอเสนอ ญัตติ       

ขอความเห็นชอบโอนอาคาร อบจ .ระยอง ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง              
ไดดําเนินการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง งบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.2557 แผนงานการศึกษา คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางอาคาร อบจ .ระยอง 
ในพ้ืนท่ีโรงเรียนอนุบาลตําบลนิคมพัฒนา หมูท่ี ๕ ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง โดยกอสร างอาคาร ค .ส.ล. ๑ ชั้น ๖ หองเรียน (ตามแบบ อบจ .รย.) เปนเงิน 
3,777,000 บาท (สามลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน ) โดยหางหุนสวนจํากัด      
เค พี กอสราง 2013 เปนผูรับจาง ตามสัญญาจางเลขท่ี 213 /2557 ลงวันท่ี              
30 มิถุนายน 2557 ตรวจรับงานจาง  เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 และองคการ
บริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา มีความประสงคขอรับโอนอาคารเรียนดังกลาว เพ่ือใหการใช
อาคารเรียนเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังสามารถปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนใหมีคุณภาพ
เหมาะสมในการใชงาน จึงเรียนมาเพ่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวั ดระยอง ไดโปรด
พิจารณาใหความเห็นชอบในการโอนอาคาร อบจ.ระยอง ดังกลาวตอไป 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 
 
 
 

/นายปยะ… 



- ๒๐ - 
 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขออนุญาตกราบเรียนอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตติ  

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ วาหลังจากท่ีเราเริ่มเขามา
สนใจหรือมีนโยบายท่ีชัดเจนเรื่องจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนในเครือตากสินท้ังหมด ท้ังบานคาย 
ท้ังระยอง มีทองถ่ินใหความสนใจมาดูเรื่องการพัฒนาการศึกษา เปนนโยบายวาทองถ่ินไหน
พรอมก็ใหจัดการศึกษาระดับอนุบาล ก็มีหลายทองถ่ินท่ีมีความพรอมและไดดําเนินการไป        
สวนทองถ่ินบางทองถ่ินมาของบประมาณจาก อบจ . เชน  โรงเรียนอยูเมือง แกลง เปน
เทศบาลของอําเภอแกลง ก็สนใจเรื่องของก ารศึกษาแตวาเงินไมพอ ก็เลยมา ของบประมาณ
เราไปทําโรงเรียน ในลักษณะท่ีสอนภาษาจีนท่ีมีมากกวา ๑ ภาษา พอมาดูรูปแบบแลวเราก็
ดีกวา ท่ีวาเราจะตองไปทําตั้งแตอาคาร บริหารครู เราก็ใหเงินไป ท่ีเทศบาลแกลง สวนท่ี
อําเภอนิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา ก็อยากจะทําโรงเรียนอนุบาลก็ของบประมาณเรามา ซ่ึง
ถาในพ้ืนท่ีนิคมพัฒนาในอําเภอนิคมพัฒนาจะเห็นวา อบต .มะขามคู เขาก็มีงบประมาณเปน
รอยลานบาท มาบขาพัฒนาก็มีเงินพอสมควรในการบริหาร มีนิคมพัฒนาท่ีเปนตําบลท่ีมี
ศักยภาพในเรื่องของเงินในการบริหารไม มาก ขอให อบจ .สนับสนุนอาคารเรียน 
๓,777,000 บาท ซ่ึงเปนจํานวนท่ีไมมาก  เราจึงอนุมัติงบประมาณให ดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จ เพียงแตวันนี้เขามีหนังสือมาขอรับโอนอาคารเรียนท่ีเราทําใหเขา ถือวาเปนขาวดี 
เราไปทําโรงเรียนเยอะแยะมาก ปหนึ่งหลายอาคารหลายรอยลานบาทท่ีสนับสนุนอาคาร
เรียน สวนใหญจะเปนอาคารเรียนอยูท่ีโรงเรียนในเขตพ้ื นท่ี สพฐ . และเขตมัธยมตางๆ ถาม
วาทําไมโรงเรียนพวกนั้นถึงไมขอรับโอนอาคารเรียน มันแตกตางกันเพราะโรงเรียนพวกนั้นไม
มีศักยภาพในการปรับปรุงซอมแซมอาคารท่ีเราสรางใหเลย มีแตเม่ือใชไปจนพังก็หวังจะมา
ของบประมาณเราใหไปซอมแซมหรือไปเปลี่ยนให เหมือนท่ีเราอยูใน สภาฯ แหงนี้เห็น
งบประมาณตางๆ ออกไปจะเปนลักษณะแบบนี้มาก เพราะศักยภาพของโรงเรียนตางๆ ไมมี
ศักยภาพในการรับมอบหรือไปจัดการอาคารได แตวา อบต .นิคมพัฒนาเขาไดอาคารไปเขาก็
พอใจแลว เพราะฉะนั้นในการดูแลอาคาร การจะไปซอมหรือติดตั้งเพ่ิมเติมตางๆ ถายังเปน
ของ อบจ.อยู ก็ตองมาขออนุญาตเราทุกครั้งเพราะยังเปนทรัพยสินของ อบจ . ก็ไมสะดวก 
ดังนั้นเขามีศักยภาพพอ เขาจึงขอรับอาคารเราไป เม่ือเรามีมติโอนใหเขาไปแลว เขาจะเอาไป
ทําอะไรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหดีข้ึนโดยใชเงินของเขาเอง เขาก็จะใชได เราก็จะ
หมดภาระไมตองไปซอมไมตองไปทาสีหรือทําอะไรใหม นี่เปนการเปรียบเทียบใหเห็นภาพวา 
เราโอนไมโอนเพราะอะไร โรงเรียน    ท่ีเราไปให โรงเรียนระยองวิทยหรือโรงเรียนวัดปา ท่ี
ขออาคารเราไปไมมีใครมาขอรับโอนอาคารไปเลยเพราะเขาก็หวังวาเม่ือไหรท่ีอาคารเสียเขา
ก็มาขออาคารเราใหม เ ม่ือเราดูระเบียบวาเปนอาคารเรา เราก็ตองไปซอม แมแตเทศบาล
เมืองแกลง ยังไมมีหนังสือมาขอรับอาคารเราเลย ถาเขาขอรับมา เราก็จะรีบยกใหเขาเลย
เพราะเราจะไดหมดภาระไมตองไปซอมหรือปรับปรุงให แตท่ี อบต .นิคมพัฒนา เขาพรอมท่ี
จะรับไปจัดการเอง ตามระเบียบเขาสภาฯ และใหสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ พอเห็นชอบเราก็
แจงเขาไปวาเราโอนใหเขาแลว เขาจะทําอะไรหรือซอมแซมอะไร ทําใหดีข้ึนอยางไรก็เปน
อํานาจหนาท่ีของเขา เราก็ตองทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กราบเรียนทาน
ประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

 

/นายสุจินต... 
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นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ              
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ 
อําเภอแกลง  ขออนุญาตเรียนถามในเรื่องของเวลาท่ีทางหนวยงาน อปท . หรือโรงเรียนท่ีจะ
ขอโอนอาคารเรียนเขาไปอยูในความรับผิดชอบ ตองครบกําหนดสัญญาหรือไม อยางโรงเรียน
ของทางเทศบาลเมืองแกลงท่ีทานนาย กฯ ไดพูดไปเม่ือสักครู เผอิญเทาท่ีทราบจะหมด
ประกันสัญญาปลายป ๒๕๕๗ อยางนี้ใหทางเทศบาลเขาทําหนงัสือขอรับโอนไดเลยใชไหม ขอ
ฝากเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานนายก อบจ. 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทําหนังสือมาขอรับโอนไดเลยครับ เพราะวาการรับประกันสัญญาอยูคูสัญญาระหวาง 
นายก อบจ. อบจ. กับผูรับเหมา เขาตองมีหนาท่ีซอมแซมในลักษณะของการประกันสัญญา อันนี้อยูในสัญญา 

แตการท่ีเขามาขอรับโอนอาคารไป หมายคว ามวาตอจากนี้เขาจะเอาไปตอเติม ดูแล ติดตั้ง
เพ่ิมเติม เรื่องของเขาเราไมตอง แตถาเราไมโอนใหเขาเขาไมมีเงินเขาก็มาขอเราอีก เราก็ตอง
มาตั้งงบประมาณข้ึนอีก แตวาถาเขามีความพรอมในการรับโอนอาคาร พรอมจะซอมแซม
อาคารโดยไมมายุงเก่ียวกับ อบจ . เราก็จะยกใหทานไป เพราะฉะนั้นทานจะไปทําอะไรก็ เปน
ทรัพยสินท่ีเราถายโอนมอบใหทองถ่ินนั้น 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเรียนเพ่ิมเติมคะ เผอิญวาทานนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช ซ่ึงเปนนายกเทศมนตรี 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดพูดคุยผานทางทานรองนายกฯ ในเรื่องของการทําปายชื่อของ 
อบจ .ระยอง ก็มีการทําปายหินออนติดท่ีอาคารเรียบรอย จึงขอเรียนใหทานคณะผูบริหาร
รับทราบดวยคะ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยู ในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม 
              มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๒๑......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบโอนอาคาร อบจ.ระยอง โปรดยกมือข้ึน   
      สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบโอนอาคาร อบจ.ระยอง โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโอนอาคาร อบจ.ระยอง  
    เห็นชอบ           จํานวน ........๒๐.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ..........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ..........๑......คะแนนเสียง 

/ระเบียบวาระท่ี 8… 



- ๒๒ - 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบกูเงินทุนสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด  
   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ     
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด  
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ.๒๕5๗   
  ขอ ๑4 การจายเงินทุนใหจายไดเฉพาะกรณี  ดังนี้  

(1)  ใหองคการบริหารสวนจังหวัด กูเงินไปดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  โดยชําระ
เงินตนคืน พรอมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาไมเกินสิบป 

-  ระเบียบหลักเกณฑและวิธีขอกูเงินทุนสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด                
พ.ศ. 2555 

ขอ 6  การขอกูเงินทุนสะสม ใหองคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณากูภายใน     
วงเงินทุนสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด เปนหลัก ฯลฯ 

ขอ 7 ระยะเวลาการผอนชําระเงินกูไมควรเกิน 10 ป โดยพิจารณาจาก                  
ภาระหนี้สินท่ีจะตองชําระในแตละป ตองไมเกินรอยละสามสิบหาของรายจายเพ่ือการลงทุน 

ขอ 8 โครงการท่ีจะขอกู จะตองเปนโครงการท่ีไมสามารถตั้งงบประมาณ                  
ตามปกติได และพิจารณาตามลําดับความสําคัญและความจําเปนของโครงการท่ีจะขอกู 

    ฯลฯ 
  ขอ 9 โครงการท่ีจะขอกูตามขอ 8 ตองไดรั บความเห็นชอบจากสภาองคการ                       

บริหารสวนจังหวัด และใหจัดสงรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด                    
เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย  

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปยะ  ปตุเตชะ มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ  เกียรต์ิมนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ. (2) ผูทรงเกียรติทุกทานครับ  ผมนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง (2) ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบกูเงินทุนสะสมของ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดรับโอนโรงเรียนวัดหวายกรอง ตั้งแตป 2552 
และไดจัดตั้ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง , โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง และได
เปดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนมา ซ่ึงขณะนี้โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง และโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองมีจํานวนนักเรียนมากข้ึน และมีแนวโนม 

 
 
 

/จํานวนนักเรียน... 
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 จํานวนนักเรียนจะเพ่ิมข้ึนทุกป โดยในขณะนี้โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง มีนักเรียน 2,232 
คน คาดวาในปการศึกษา 2558 จะมีนักเรียนประมาณ 3,000 คน โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินระยอง มีนักเรียน 1,220 คน คาดวาในปการศึกษา 2558 จะมีนักเรียน
ประมาณ 2,000 คน ทําใหหองเรียนไมเพียง พอสําหรับรองรับนักเรียนท่ีจะเพ่ิมข้ึนใน
อนาคตได         

   เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของนักเรียน จึงเรียนเสนอญัตติ               
ขออนุมัติกูเงินทุนสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน  135,000,000 บาท                 
(หนึ่งรอยสามสิบหาลานบาทถวน)  เพ่ือใชในการกอสรางอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง  จํานวน 2 หลัง คือ 

1. โครงการกอสรางอาคารเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง (ระยะท่ี 4)   
 ตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง งบปร ะมาณ ตั้งไว 110,000,000 บาท                         
โดยกอสรางอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง พรอมปรับภูมิทัศน (ตามแบบ อบจ.ระยอง)                          
จะขอกูเงิน ก.ส.อ. จํานวน 55,000,000 บาท 

2. โครงการกอสรางอาคารเรียน 7 ชั้น ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง หมูท่ี 2                     
 ตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  เปนเงิน 120,000,000 บาท  โดยกอสราง                        

 อาคารเรียน ค.ส.ล. 7 ชั้น 60 หองเรียนใตถุนโลง ขนาดกวาง 11 เมตร ยาว 29 เมตร จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบ อบจ.ระยอง) จะขอกูเงิน ก.ส.อ. จํานวน 80,000,000 บาท  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ.รย. ครับ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปยะ  ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  กระผมนายปยะ  ปตุเตชะ                
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิกสภาฯ                 

ผูทรงเกียรติวา เรื่ององคการบริหารสวนจังหวัด กูเงินไมใชเรื่องใหมในสภาฯแหงนี้เพียงแตวา
เราไมไดกูมาหลายป เนื่องจากระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงกูยาก สมัยกอน
นั้นเราเคยกูอาคารแหงนี้ กูสรางทาเทียบเรือบานเพ กูซ้ือท่ีทํามา ’ยอง ตอนนั้นท่ีจังหวัด             
ขอมาเราก็ผอนหมดไปแลว ทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ  ทานประธานสภาฯ คงอยาก              
จะทราบวาสถานการณ เง่ือนไข ระเบียบ กฎเกณฑ เปนอยางไร นี่เปนการกู ก .ส.อ. ไมใช              
กูแบบท่ีเราเคยกู ในยุคท่ีผมมาเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไมเคยกูเงินของ 
ก.ส.อ.เลย มีของทานกอนนี้กูไวแลวจะ หมดในปนี้ นะครับ อันนี้เคยกูไหม เคยสราง               
อาคารหลังเกาแลว 10 ป รูสึกปนี้เปนปสุดทายท่ีเราจะผอนครบ 10ปใชหนี้หมด สวนท่ี               
เราประชุมอยูตึกหลังนี้กูธนาคาร ผานสภาฯ ผูวาฯ อนุมัติ ยุคทานผูวาฯ สยุมพร  ก็เดินหนา
ราบรื่นในกฎกติกาท่ีเราสามารถทําได แตขณะนี้เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกฎกติกา เราไมเคย             
กูเงินเลยมีแตใชคืนเขาอยางเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ในปงบประมาณท่ีเราตั้ง ปนี้            
มี 1,600,000,000บาท ท่ีเราตั้งงบประมาณไวในงบประมาณป 2558 เรามีทุนสํารอ ง
เงินสะสมตามกฎหมายท่ีใหเราตองมีเงินทุนสํารอง 120,755,102.76 บาท อันนี้  

 
 

/เรามีเงิน... 
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          เรามีเงินอยูเปนทุนสํารองไมใหใช หามใช เรามีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชได                        
74,018 ,436 .46บาท มีเงินฝากสะสม ก .ส.อ. ท่ีเราจะกู 57,145 ,434 .69 บาท                  
เราสามารถกูไดสามเทาของเงินฝาก เราสามารถกูได 171,436,304.07 บาท งบลง ทุน
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558 เฉพาะงบลงทุน 742,320,347 บาท เพร าะฉะนั้น            
เราสามารถกูได 171,000,000 บาท แตเรากูคราวนี้ 135,000,000 บาท ผมเรียนวา
ทานท้ังหลายก็อาจจะนั่งดูตัวเลขผมไมทราบวาเจาหนาท่ีของกองกิจฯ ขอเอกสารไป               
แจกทานหรื อเปลานะครับ แตเพ่ือใหขอมูลทานอีกก็จะใหทานรองปลัดฯ คนท่ี 3 ชี้แจง
เพ่ิมเติมนะครับวาแตละงานของเราเปนอยางไรตอนนี้นะครับแตถาเปนเอกสารก็ใหกองกิจฯ 
แจกทานเพ่ิมเติมเพราะถือเปนวาระท่ีเราตองตัดสินใจรวมกันสวนวัตถุประสงคในการกูเงินนี้ 
มีอยูเรื่องเดียวนั่นคือเรื่องของการศึกษาถามวาทําไม ผมมองวาการศึกษาขณะนี้ท่ีเราทําเปน
การตอบโจทยท่ีถูกเห็นไดจากวาโรงเรียนของเราในเครือตากสินเด็กเพ่ิมทุกป ตอนนี้         
เด็กอนุบาลไมมีอาคารเรียน ตองเดินมาเรียนท่ีมัธยม  เด็กมัธยมของเราเพ่ิมหองเรียนไมมี              
ตองเดินเรียน เพราะรออาคารหลังใหม ซ่ึงปหนาเราตองรับเพ่ิมอีกนั่นคือ ม .6 เราก็จะ                
รับ ม .1 แลวก็ ม .4 แตถามวาทําไมเราใชอาคารเยอะใชหองเยอะ เพราะหองเรานักเรียน                      
ไมเกิน 30 คน เราไมใชวิธีเพ่ิมเด็กเราใชวิธีเพ่ิมหอ งนั่นหมายความวาเด็กโรงเรียนอ่ืนอาจ                
จะมี 45 คน, 50 คน, 60 คน  แตของเราอยางมากก็ 30 คน ถามากก็เพ่ิมอาคารเรียน
เพราะฉะนั้นทําใหงบลงทุนในการสรางอาคารเรียน ในการจางครูเพ่ิมตอหองของเรา                    
ก็สัดสวนเพ่ิมเติมนะครับ เพราะฉะนั้น ในการกูคราวนี้เราก็จะมีท้ังอาคารเพ่ิมท่ีโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติระยองกับโรงเรียนมัธยมตากสินระยองคนละอาคารนะครับ ซ่ึงอาคารท่ี              
จะสรางนี้เรามีแบบเรามีความพรอมครบแลวเราก็เดินหนา คือถาเรากูไดตามเกณฑเราก็ทํา
เรื่องขอไปผานสภาฯ ผานผูวาฯ ก็ไปยั ง ก .ส.อ. ถาใหเรา เราก็ใชเงินกูไมเกินสิบปเราก็               
ตองผอนเขาใหหมดตามเกณฑ เง่ือนไขเขาคือวาดอกเบี้ยท่ีเราจะเสียนั้นเสียเพ่ิมท่ีเกินจาก  
เงินฝากตอนนี้เรามีเงินฝากอยู 57,145,434.69 บาท เงิน 57,000,000บาท ไมเสียดอก      
จะเสียดอกก็สวนท่ีเ พ่ิมจาก 57,000 ,000 บาท ท่ีเรามีอยูสวนเกินเสียและดอกเบี้ย           
ก็ถูกกวาดอกเบี้ยธนาคารอันนี้ก็คือขอมูลผมขออนุญาตทานประธานฯ ใหทานรองปลัดฯ                    
คนท่ี3 ทานรองปลัดฯ สุรินทร แสงทอง ซ่ึงดูแลเรื่องกองการศึกษาฯ ไดชี้แจงเพ่ิมเติม                   
ในขอมูลท่ีจะใหทานประธานฯ และทานสมาชิกสภาฯ ไดทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุรินทร  แสงทอง    เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติ กระผมนายสุรินทร  แสงทอง                
รองปลัดฯ คนท่ี 3 รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 3 ผมขออนุญาตชี้แจงในสวน                        

ของงบประมาณท่ีประกอบการพิจารณาของสภาฯ  ตามท่ีทานนายก ไดเสนอญัตติขอกูเงิน       
ก.ส.อ. เปนเงินจํานวน 135 ,000 ,000 บาท เพ่ือมากอสรางอาคารเรียนมาพัฒนา                  
ดานการศึกษา ซ่ึงขณะนี้องคการบริหารสวนจั งหวัดระยองไดประกาศใชงบประมาณใน                  
ป พ.ศ. 2558 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558  เปนตนมา ซ่ึงขณะนี้เปนระยะเวลา 3 เดือน
แลวนะครับ ซ่ีงระยะเวลา 3 เดือนงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีไดรับ                
มี 152,000,000 บาทเศษจากจํานวนงบประมาณ ป 2558 ท่ีเราตั้งไว 1,600,000,000 
บาทนะครับ ซ่ึงงบประมาณรายรับท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดรับมาระยะเวลา 3 เดือน 

 
 

/เริ่มตั้งแต... 



- ๒๕ - 
 

 เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนมาจนถึง ณ ปจจุบันนี้รายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด    
ในสวนของหมวดภาษีอากรจะประกอบดวย ภาษีจากสถานค าปลีกยาสูบ เราตั้งงบประมาณ
ไว 57,000,000 บาท ซ่ึงขณะนี้เราไดรับงบประมาณ 18,495,289.44 บาท  สองก็คือ
ภาษีน้ํามันซ่ึงเราตั้งไว 28 ,000 ,000 บาท ปจจุบันนี้งบประมาณท่ีเราไดรับ 
6,857,828.58 บาท รวมภาษีท่ีเราจัดเก็ บเองสองรายการ เปนเงิน 25,353,118.02 
บาท สองก็คือ ในเรื่องของคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต ซ่ึงเราตั้งงบประมาณไว  
4,500,000 บาท ซ่ึ งขณะนี้ เราไดรับงบประมาณมาสองรายการ 927,847.55 บาท     
นะครับ สามก็คือรายไดจากทรัพยสิน เชน คาเชา ดอกเบี้ย เงินปนผล คาตอบแทนตางๆ   
เราตั้งงบประมาณไว  30 ,015 ,000 บาท ซ่ึ งขณะนี้มีงบประมาณท่ี เขามา 
5,723 ,604 .65 บาท สี่หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด เชน คาขายแบบแปลน คารายได อ่ืนๆ       
เราตั้งงบประมาณไว 2,234,000 บาท ซ่ึงขณะนี้งบประมาณท่ีเราไดรับ 1,042,967 บาท
รายไดจากทุนเราตั้งงบประมาณไว  23,000 บาท อันนี้เรายังไมไดรับนะครับ ตอไปนะครับ
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บและจัดสรรใหฯ ประกอบดวย ภาษีรถยนตและลอเลื่อน 
444 ,820 ,197 .99 บาท ซ่ึงขณะนี้เราไดรับงบประมาณ 5,668 ,756 .45 บาท          
สองภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ .ร.บ. กําหนดแผนฯ เราตั้งงบประมาณไว 120,000,000 บาท 
ซ่ึงขณะนี้งบประมาณเราไดรับ 20,631,796.47 บาท ภาษีบํารุง อบจ. จากภาษีมูลคาเพ่ิม 5% 
เราตั้งงบประมาณไว 785,000,000 บาท ซ่ึงขณะนี้เราไดรับงบประมาณ76,891,231.34 
บาท รวมรายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให 1,352,820,197.99 บาท ซ่ึงขณะนี้เรา
ไดรับงบประมาณ 103,191,784.26 บาท เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลเราตั้งงบประมาณ
ไว 125 ,301 ,802 .01 บาท เราไดรับงบประมาณ  16 ,187 ,825 บาท นะครับ 
งบประมาณ ป 2558 ท่ีเราตั้งไว  1,600 ,000 ,000 บาท 3 เดือนแรกเราไดรับ
งบประมาณ รวมท้ังสิ้น 152,427,146.48 บาท ตอไป จะเปนในเรื่องของ การรายงาน
สถานการณกูเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ย อด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2557 ซ่ึงในขณะนี้องคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดมีการกูเงินไปแลวจํานวน 9 ครั้ง
ดวยกัน ครั้งท่ี 1 คือการกูเงิน ก.ส.อ. เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2548 เรากูงบประมาณเปน
เงินท้ั งสิ้น 18,190 ,000 บาท ซ่ึงขณะนี้เรา ไดใชไปแลว คงเหลือ 2,273 ,750 บาท       
ซ่ึงระยะรวม 8 ป  สองก็คือกูเงินซ้ือท่ีดิน OTOP จากธนาคารกรุงไทยเรากูท้ังหมด  
34,489,650 บาท ซ่ึงขณะนี้เราไดใชคืนไปแลวครบถวนแลว สามก็คือการกูซ้ือเครื่องจักร
จากธนาคารกรุงไทย  เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2553 เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 119,000,000 
บาท ระยะเวลา 10 ป ซ่ึงขณะนี้เราใชคืน    ไปแลว 60,000,000 บาท สี่นะครับ กูสราง
อาคารสํานักงาน อบจ . จากธนาคารกรุงไทย เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2553  งบประมาณ
ท่ีกู  307 ,500 ,00 0บาท ระยะเวลาการ ใชคื น 20 ป ซ่ึงขณะนี้เราใชคืนไปแลว 
51,690,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 255,810,000 บาท หากูซ้ือท่ีดินโรงเรียน
ประถมจาก ธนาคารออมสิ น เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม  2553 จํานวนท่ีกู 79,501,875 
บาท ใชคืนไปแลว 26,670,000 บาท คงเหลืองบประมาณท่ีตองใชคืน 52,831,875 
บาท หกกูยางพาราระยะยาว จากธนาคารออมสิน เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2553 จํานวนกู 
50,000 ,000 บาท ระ ยะเวลาการใชคืน 5 ป ซ่ึงใชคืนไปแลว 40,000 ,000 บาท  
คงเหลือ 10,000 ,000 บาท เจ็ดกูสราง อาคารเรียนโรงเรียนมัธยมตากสิน จาก
ธนาคารออมสิน เม่ือวันท่ี  

/30 กันยายน... 
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             30 กันยายน 2553 งบประมาณท่ีกู 124 ,906 ,981 .99 บาท ใชคืนไปแลว 
45,078,556.88 บาท คงเหลือท่ีตองใชคืน 79,828,425.11 บาท แปดกูกอสราง      
ทาเทียบเรือเกาะเสม็ด จากธนาคารออมสิน เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2554 งบประมาณท่ีกู 
169 ,900 ,000 บาท ใชคืน แล ว 28 ,340 ,000 บาท คงเหลือท่ีตองใชคืน 
141,560,000  บาท เกากูซ้ือท่ีดิน เพ่ือกอสรางท่ีอยูอาศัย จากธนาคารออมสิน เม่ือวันท่ี 
8 เมษายน 2554  จํานวนเงิน ท่ีกู 35,000,000 บาท ระยะเวลาการใชคืน 10 ป ใชคืน
ไปแลว 7,777,800 บาท คงเหลือท่ีจะตองใชคืน 27,222,200 บาท รวมงบประมาณ     
ท่ีกูท้ังหมด 938,488,506.99 บาท  ใชคืนไปแลว  309,962,256.88 บาท คงเหลือ   
ท่ีจะตองใชคืนรวมท้ังสิ้น 628,526,250.11 บาท ครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ.รย ครับ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปยะ  ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติ  ผมจะใหเจาหนาท่ีถายเอกสารแจก 

นายก อบจ. ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรตินะครับ  เพ่ือท่ีจะชวยกันดู แตวาทานสมาชิกฯ อาจจะสงสัย  
อีกวาแลวเราจํากัดในการกูเงินเพดานของการกูเงินของเราเปนอยางไร เขาใหเรากูได 35 % 
ของงบลงทุนเราจะกู ไดประมาณเกือบ สองพันลาน แตตอนนี้เรามีตัวเลขคางอยูประมาณ             
หกรอยกวาลานท่ียังไมชําระ แตการกูมันไมงายแลวครับ เพราะกระทรวงมหาดไทย                   
ออกระเบียบมาไมสามารถกูไดอันนี้ก็เลยไปกูขอเงินสํารองเราเงินทุนของ ก .ส.อ. ซ่ึงคนละ
ชองซ่ึ งเราจะกูไดสามเทาของเงินฝากก็คือ 171 ,000 ,000 บาท แตเรากูไป 
135,000,000 บาท นะครับสวนภาระอ่ืนเปนไปตามท่ีประกาศผมเรียนวาอันนี้จะทําให
งบประมาณท่ีใชถาไมกูเราจะใชเงินท่ีเก็บภาษีไดไปพัฒนาแตวาในการพัฒนานั้น จะเห็นวา
เราไปพัฒนาเรื่องโรงเรียนการศึก ษาเยอะ โดยใชเงินของงบประมาณชองทางท่ีเราจะ            
ไปพัฒนาดานถนน สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ก็จะนอยลงเพราะเงินเราจะไปจมดานการศึกษาเยอะ
นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตองผสมในเงินงบประมาณถาไมไดใชงบประมาณถาไดใชเงินกู
ควบกับเงินงบประมาณท่ีเราตองใชนะครับอันนี้ ก็เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยัง              
สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดสอบถามเพ่ิมเติม เชิญทาน ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา  
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา    เรียนทานประธานสภาฯ กระผมเสนะ  ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                
เขต 3  อ.บานคาย เขต 3  อําเภอบานคาย ในญัตตินี้ขอสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือความเขาใจนะครับตามท่ี               

ทานผูบริหารไดเสนอญัตติขอกูเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือกอสราง
อาคารสองอาคาร อาคารท่ีหนึ่งวงเงินท่ีตั้ง 110,000,000 บาท อาคารท่ีสองวงเงินท่ีตั้ง 
120,000,000 บาท โดยตั้งจากงบประมาณรายจายของป 2558 ผูกพันป 2559 ตาม
ความเขาใจของผมก็คือวา ป 2558 ตั้งงบประมาณไปในตัวท่ีหนึ่งไป 55,000,000บาท                        
ป 2559 อีก 55,000,000 บาท สวนในตัวท่ีสอง ในป 2558 ตั้งไว 40,000,000 บาท    
ป 2559 อีก 80,000,000 บาท ความหมายก็คือวาถารองบประมาณใหถึงป 2559 

 
/คงไมทันการ... 
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               คงไมทันการ ตามท่ีทานผูบริหารไดนําเสนอเลยใชวิธีกูเงินของตนเอง เงิ นท่ีตนเองสะสมไว
ตามระเบียบผมเขาใจถูกหรือเปลาครับ ถาคิดยอนไปถาเราไมกูเราตองรองบประมาณ          
ป 2559 ตามท่ีทานผูบริหารไดแจงก็คือจํานวนเด็กเพ่ิมข้ึนตลอดเวลาตามสถิติก็คงจะ             
รอไมไดคงหาชองทางในการกูมาใชในการกอสรางแทนผมเขาใจถูกใชไหมครับ  

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ.รย ครับ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปยะ  ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติ  จริงๆ อาคารสองหลังนี้อยูใน  
นายก อบจ. งบประมาณหมดแลวผูกพันป 2558 กับ ป 2559 อยูในงบประมาณหมดแลวครับ                 

อยูในเลมป 2558 ผูกพันป 2559  แตผมมาทบทวนเงินงบท่ีเราจะไปพัฒนาเราก็จะ           
เห็นวา ป 2559 เราไปผูกพันกับอาคารเรียนสองหลังนี้ พอถึงงบประมาณป 2559 สภาฯ
แหงนี้ตองพิจารณางบป 2559 เม็ดเงินท่ีเปนงบประมาณจะถูกผูกพันไวจนไมมีเงินไปพัฒนา
อยางอ่ืนพอนึกออกไหมครับ เพราะฉะนั้นในการปรับแผนเราก็ดูชองทางวาเราพอมีชองทางไหน
พอท่ีจะขยับงบประมาณได เพราะฉะนั้นถาเขาไมใหเรากูในญัตติท่ีเราผานไปแลวไปติด       
ท่ีไหนก็แลวแต ถามวาทําไดไหมทําไดอยูในเลมในแผนป 2558 ไปแลวผานสภาฯไปแลว    
แตถาเรากูไดมาปรับวงเงินใหมเงิน ป 2559 ท่ีตองผูกพันและใชกับอาคารเรียนเอาเงินกู           
มาแทนงบประมาณป 2559 ท่ีจะทําใหสภาฯจะมีชองทางในการพัฒนาสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
ท่ีจําเปนเพ่ิมข้ึนเทาท่ีเราใชเงินกูเลย อันนี้ทานสมาชิกสภาฯ อาจจะไมเขาใจแตในลักษณะ
ของเชิงของการบริหารก็มองไปขางหนาก็เห็นวา ป 2559 เราพิจารณาในเดือนสิงหาคม               
ป 2558 ก็ผานไปแลวเราไปแกไขอะไรไมได เงินไปผูกพัน ป 2559 อาคารเรียนนี้แลว   
ผมกําลังมองวาถาเรากูเพ่ิมเขามาเงินกูมาแทนเงินงบประมาณป 2559 เราจะมีเงินท่ี                  
จะพิจารณาไปทําอยางอ่ืนไดอีก 135,000,000 บาท สวนป 2558 ท่ีเราตั้งไวนี้ ก็เดินตาม
งบประมาณป 2558 แลวถาป 2558 มีเงินเหลือหรือยังมีโครงการอะไรอีก                 
มันก็จะไปเปนเงินเหลือจายท่ีจะตองไปใชสภาฯแหงนี้พิจารณาเพ่ิมเติมในชวงปลายป        
ในการแกไขเปลี่ยนแปลงนะครับในชวงปลายปความแนนอนคือเรามีเงินทําอยูแลวโรงเรียน               
รอไมไดงบประมาณจัดไปแลวป  2558 ผูกพันป 2559 เดินหนาแลวอาคารเรียนสรางแน  
แตใชเงินผูกพัน  ในงบประมาณของเราป 2559 แตถาเรากูไดเงินกูจะมาแทนงบประมาณ 
ป 2559 จะเหลือเงินเพ่ิมในการทําโครงการอ่ืนท่ีเราจะตองทํานี่คือคําตอบครับทานประธานฯ 

นายสุจินต สาครเสถียร นายก อบจ.ระยอง ไดชี้แจงไปแลวครับ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (1) ขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญทาน ส.อบจ. เสรี  สุวรรณวิจิตร  
ประธานฯ 
ส.อบจ.เสรี  สุวรรณวิจิตร  ขออนุญาตขอกลาวเสริมเพ่ิมเติมอีกนิดครับ ทานประธานฯ ท่ีเคารพครับ จริงๆ แลวเขาใจ 

เขต 8  อ.เมือง ในประเด็นท่ีสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามแลวท่ีทานนายกฯ ไดตอบนะครับจริงๆ แลว ขอเสนอ                
แนะวาในการเขียนญัตติแคเพียงเขียนหลักการและเหตุผลใหมันตรงกับท่ีทานนายกฯ ชี้แจง 
ก็จบแลวครับ ก็คือพูดงายๆคือเรากูมาเพ่ือท่ีจะนําเงินนี้ไปกอสรางและมาทดแทน
งบประมาณผูกพันป 2559 ก็จะเขาใจงายข้ึนขอบคุณครับ 

 
 

/นายสุจินต... 
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นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม  
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ 
ประธานฯ องคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

 มีสมาชิกสภาฯ จํานวน ......24.....คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบกูเงินทุนสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด     
โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯ ท านใด ไมเห็นชอบกูเงินทุนสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด     
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกูเงินทุนสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด 
   เห็นชอบ        จํานวน .....23......คะแนนเสียง 
  ไมเห็นชอบ     จํานวน .......-.........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง  จํานวน ......1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบใหเอกชนดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะ  
 ครบวงจร จังหวัดระยอง โดยการจัดการขยะเพ่ือผลิตเปนพลังงานทดแทน 

  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกร
เลขานุการสภาฯ ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ขอ ๖ การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหดําเนินการโดย

วิธีประมูล 
ฯลฯ 

  (๒) มีกําหนดเกินสามป ใหสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัติ 
  การใหเชาตามวรรคหนึ่ง ถามีความจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของทางราชการ ให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ินใหคว ามเห็นชอบดํา เนินการเปนอยางอ่ืน  โดยไมตอง
ดําเนินการประมูลก็ได ท้ังนี้เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี      เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายกิตติ  

รองนายก อบจ.(๒) เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให 
เอกชนดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง โดยการจัดการขยะ 
 
 

/เพ่ือผลิตเปน... 
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เพ่ือผลิตเปนพลังงานทดแทน  ดวยท่ีประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการประชุมเม่ือ
วันท่ี 26 สิงหาคม 2557 ไดมีมติอนุมัติโครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม       
แบบครบวงจร จังหวัดระยอง ระยะท่ี 2 งบประมาณ 322 ,306 ,000 บาท ซ่ึงเปน
โครงการเรงดวนภายใตแผนการแกไขปญหามาบตาพุดอยางครบวงจร ตามท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  ไดนําเสนอและไดมีมติ รับทราบสรุปผลการลง
พ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ของประธานกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายทะเลฝงตะวันออก       
เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ และหัวหนาฝายเศรษฐกิจ ท่ีไดมอบหมายใหจังหวัดระยองเปนเจาภาพ
หารือ รวมกันระหวางกลุมบริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน ) และองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เพ่ือจัดทําโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร โดยแปลงขยะเปนพลังงานไฟฟาใน
พ้ืนท่ีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เพ่ือใหมีระบบการกําจัดขยะ
อยางยั่งยืน จังหวัดระยองและองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง รวมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร         
ซินเนอรยี่ จํากัด (บริษัท ในกลุม ปตท .) จึงไดรวมกันลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ในโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง ตามท่ีไดรับมอบหมาย เม่ือวันท่ี     
18 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุ ประสงคเพ่ือรวมกันพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ี    
มุงไปสูเทคโนโลยีการแปลงขยะ มูลฝอยเปนพลังงาน (Waste to Energy) ท่ีเปนพลังงานสะอาด
เปนมิตรตอชุมชนและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ีกําหนดใหเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเปนวาระแหงชาติ ท่ีกําหนดใหภาคเอกชน
รวมลงทุนในกิจการขยะ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการแปลงขยะเปนพลังงาน โดยการดําเนินงาน
ตามโครงการดังกลาว เอกชนจะเปนผูลงทุนในการจัดหาและติด ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ     
ในระบบการแปลงขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟา  โดยจะทําการขอเชาท่ีดินพ้ืนท่ีประมาณ 
20 ไร และอาคารภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง รวมถึง  
การชําระคาสาธารณูปโภคตาง  ๆเพ่ือดําเนินการโครงการดังกลาว ใหกับองคการบริหารส วน
จังหวัดระยอง เปนระยะเวลาไมเกิน 28 ป ท้ังนี้ ในการดําเนินงานโครงการดังกลาวเปน
การเชาอสังหาริมทรัพยและเปนการลงทุนในทรัพยสินขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน 
โดยมี บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (บริษัทในกลุม ปตท .) เปนผูเชาและ        
มีกําหนดระยะเวลาเกิน 3 ป จึงตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดหาผลประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2543 หมวด 2 ขอ 6 
ซ่ึงเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน และขอ 6 วรรคทาย ถามีความจําเปนหรือ            
เพ่ือประโยชนของทางร าชการใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบ โดยไม
ตองดําเนินการประมูลก็ได ท้ังนี้เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย จึงขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบตามระเบียบขางตน เพ่ือใหเอกชนดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร 
จังหวัดระยอง โดยการจัดการขยะเพ่ือผลติเปนพลังงานทดแทน มาเพ่ือใหสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง ใหความเห็นชอบ 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณาใหเอกชนดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ 
แบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดยการจัดการขยะเปนพลังงานทดแทน 

1. การเชาที่ดิน 

อัตราคาบริการ เอกชนทําการเชาท่ีดิน ภายในพ้ืนท่ีศูนยกําจัดขยะฯ เนื้อท่ีประมาณไมนอยกวา 20 ไร 
โดย อบจ. กําหนดอัตราคาเชา ตามประกาศแนบทายคําสั่งกรมธนารักษ เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทนเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ คิดอัตรา  
คาเชาท่ี 1.25 บาท/ตร.วา/เดือน เปนเงิน 120,000 ตอป โดยจะทําการ ปรับข้ึนรอยละ 
10 ทุก 3 ป 

ขอระเบียบ 
กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทนเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราช
พัสดุ แนบทายคําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2553  

สรุป อบจ.ระยอง ไดรับคาเชาท่ีดินจาก GPSC ในอัตรา 1.25 บาท/ตร.วา/เดือน  และปรับข้ึน
รอยละ 10 ทุก 3 ป รวมคาเชาท่ีดินตลอดอายุสัญญา 28 ป เปนเงินประมาณ 5.2 ลานบาท 

2. การเชาอาคาร 

อัตราคาบริการ อบจ.ระยอง คิดคาเชาโรงคัดแยกขยะ RDF โดยคิดคาเชารายป  ปละ 3,200,000 บาท/ป 
หลักการ 1. การประมาณคากอสรางอาคาร  80,991,488.23  บาท  

2. ระยะเวลาการเชาอาคาร 28 ป  
3. คาเชาเฉลี่ย คิดตามมูลคาปจจุบันสุทธิ  = 80,991,488.23 / 28   =  2,892,553.15 บาท/ป 
4. อบจ.ระยอง คิดคาเชาโรงคัดแยกขยะ RDF  ในอัตรา  3,200,000 บาท/ป 

สรุป อบจ.ระยอง ไดรับคาเชาอาคารจาก GPSC ในอัตรา 3,200,000 บาท/ป รวมคาเชา
อาคารตลอดอายุสัญญา 28 ป เปนเงิน 81 ลานบาท 

3. อัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย 

อัตราคาบริการ อบจ.ระยอง คิดคาบริการบําบัดน้ําเสียจาก GPSC ในอัตรา 4 บาท/ลบ.ม. โดยปรับข้ึน
รอยละ 10  ทุก 3 ป 

ขอระเบียบ 
กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 7/2546 วันท่ี 4 ธันวาคม 2546 
ตามคูมือการกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย กรมควบคุมมลพิษ  
    - ระบบบอผึ่ง คิดในอัตรา 2-4 บาท/ลบ.ม. 

สรุป อบจ.ระยอง ไดรับคาบริการบําบัดน้ําเสียจาก GPSC ในอัตรา 4 บาท/ลบ.ม  คิดท่ีปริมาณ
น้ําเสีย 680 ลบ.ม./วัน (จากโรงคัดแยกขยะ RDF 80 ลบ.ม. และจากโรงฟา 600 ลบ.ม.)  
ปรับข้ึนรอยละ 10 ทุก 3 ป รายไดเริ่มตน  992,800 บาท/ป  รวมคาบริการบําบัดน้ําเสีย
ตลอดอายุสัญญา 28 ป เปนเงินประมาณ 43 ลานบาท (หมายเหตุ : คิดตามปริมาณน้ํา
เสียท่ีเขาระบบบําบัดจริง) 

/4. อัตราคาบริการ... 
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4. อัตราคาบริการน้ําดิบ 
อัตราคาบริการ อบจ.ระยอง คิดคาบริการน้ําดิบท่ีอัตรา 2 บาท/ลบ.ม.  ปรับข้ึนรอยละ 10 ทุก 3 ป 

ขอระเบียบ 
กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 42 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
ใหกรมชลประทานเรียกเก็บคาชลประทานจากผูใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน  เพ่ือกิจการ
โรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนในหรือนอกเขตชลประทานในอัตรา ลบ.ม. ละ 50 สต. 

สรุป อบจ.ระยอง ไดรับคาบริการน้ําดิบจาก GPSC ในอัตรา 2 บาท/ลบ.ม  คิดท่ีปริมาณน้ําดิบ  
1,600 ลบ.ม./วัน  ปรับข้ึนรอยละ 10 ทุก 3 ป รายไดเริ่มตน  1,168,000 บาท/ป รวม
คาบริการน้ําดิบตลอดอายุสัญญา 28 ป เปนเงินประมาณ 50 ลานบาท   
(หมายเหตุ : คิดตามปริมาณท่ีใชจริง) 

5. คาธรรมเนียมการกําจัดขยะ (Tipping Fee) 
อัตราคาบริการ อบจ.ระยอง จายคากําจัดขยะใหเอกชน ในอัตรา 100 บาท/ตัน (รวมภาษีแลว ) โดยปรับ

ข้ึนรอยละ 10 ทุก 3 ป  
กรณีตัวอยาง 1. เทศบาลนครหาดใหญ  จายคากําจัดขยะใหเอกชน ในอัตรา 290 บาท/ตัน โดยปรับข้ึน

รอยละ 10 ทุก 5 ป 
2. เทศบาลนครภูเก็ต ใหเอกชนกําจัดขยะฟรีในปริมาณขยะ 130 ตันแรก/วัน สวนท่ีเกิน
จาก 130 ตัน เทศบาลนครภูเก็ต จายคากําจัดขยะใหเอกชน ในอัตรา 300 บาท/ตัน โดย
ปรับข้ึนรอยละ 7.6 ทุก 3 ป (หมายเหตุ : เทศบาลนครภูเก็ตจัดเก็บคาธรรมเนียมกําจัด
ขยะจาก อปท.ในอัตรา 600 บาท ตอตัน) 

หลักการ 1. อบจ.ระยอง จายคาธรรมเนียมการกําจัดขยะในอัตรา 100 บาท/ตัน เพ่ือเปนแรงจูงใจ
ให อปท.นําขยะเขามากําจัดยังศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง 
2. สัญญามีอายุ 28 ป ทําใหโครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 10 ป 
3. อบจ.ระยอง สนับสนุนอาคารคัดแยกขยะ ระบบบําบัดน้ําเสียน้ําดิบ และพ้ืนท่ีกอสราง
โรงไฟฟา  

เอกชนไดรับ เอกชนจะไดรับคาธรรมเนียมการกําจัดขยะ ตลอดอายุสัญญาเปนเงิน 619.67  ลานบาท 
(เอกชนลงทุนกอสรางระบบแปลงขยะเปนพลังงานไฟฟา วงเงินประมาณ 1,200 ลานบาท 
หมายเหตุ : อบจ.ระยอง จัดเก็บคากําจัดขยะจาก อปท. ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองในอัตราตันละ 
400 บาท (ยกเวน ทม .มาบตาพุด ทน .ระยอง ทต .น้ําคอก ทต .มาบขาพัฒนา ทต .ทับมา 
และ อบต.หนองตะพาน ในอัตราตันละ 200 บาท) 

สรุปรายไดที่ อบจ.ระยอง จะไดรับจาการดําเนินโครงการ จากเอกชนตลอดอายุสัญญา 25 ป 
(ไมรวมระยะเวลากอสราง 3 ป) 

รายได 1. คาเชาท่ีดิน   5.17   ลานบาท 
2. คาเชาอาคาร   81   ลานบาท 
3. คาบริการบําบัดน้ําเสีย   42.79   ลานบาท 
4. คาบริการน้ําดิบ  50.34    ลานบาท 
5. รายไดจากคาธรรมเนียมกําจัดขยะจาก อปท. หลังหักคาใชจาย คงเหลือประมาณ    
ตันละ 50 บาท ทําให อบจ.ระยองมีรายไดจากการจัดเก็บดังกลาว ตลอดอายุสัญญา   
เปนเงิน 238.00 ลานบาท 
    รวมเปนรายไดท้ังหมด  417.3  ลานบาท 

/นายสุจินต… 
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นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ พรอมท้ังผมในฐานะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คงจะตองจารึกไวในสภาฯ แหงนี้วาเรามีโครงการ

สําคัญ ซ่ึงถือวาเปนโครงการวาระแหงชาติ ในการท่ีเราจะตองดําเนินการกําจัดขยะอยางครบ
วงจร ผมเรียนวาตั้งแตผมเขามารับตําแหนงเปนนายกองคก ารบริหารสวนจังหวัดระยอง  
เรื่องศูนยกําจัดขยะครบวงจรก็ไดเริ่มข้ึน ผมมารับหนาท่ีโดยเบื้องตนก็มีผูท่ีเดินขบวนคัดคาน 
ไมยอมรับศูนยกําจัดขยะท่ีตั้งอยูปจจุบันทุกวันนี้ และไดลดนอยถอยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจาก
เปนความจําเปนท่ีจะตองไปบริหารจัดการและถูกกําหนดใหเปนศูนยเดียวในจังหวัดระ ยองท่ี
จะตองพัฒนาไปสูการกําจัดขยะแบบครบวงจรจริงๆ คําวาครบวงจรหมายความวาสุดทาย
แลวขยะท่ีทุกคนไมตองการจะถูกจัดการใหเปนพลังงานไฟฟา ท้ังประเทศมีอยู ๓ แหง นั่นก็
คือ ภูเก็ต สวนแหงท่ีสองยังไมไดเริ่มใชเพราะยังติดปญหา และแหงท่ี ๓ ท่ีเปนท่ีจับตามอง
ท่ีสุดของประเทศนี้คือ จังหวัดระยอง โดย อบจ .ระยอง รวมกับจังหวัดระยองและกลุมบริษัท 
ปตท. ผมเรียนวาเอกสารท่ีผมแจกใหทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ  ก็จะมี
รางสัญญาใหเอกชนดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยอง โดยแปลง
ขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟาองคการบริหารสวนจังหวัด อันนี้หมายความวาใหทานทราบวา    
ผมในฐานะฝายบริหารกําลังจะตองตกลงกับกลุมบริษัท ปตท . ท่ีใชชื่อวาบริษัท โกลบอล 
เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด มหาชน ในรายละเอียดของสัญญานี้ก็จะมีรายละเอียดหลายอยาง
ดวยกัน ท่ีนี้ปญหาคือวาโครงกา รนี้ทํา ๓ ปไมได ๑๐ ปไมได จะตองทํา ๒๕ ป บวกกับการ
ดําเนินการกอสรางอีก ๓ ป รวมเปน ๒๘ ป เปนอํานาจสภาฯ แหงนี้จะตองมาพิจารณาวาจะ
ยินยอมใหผมเซ็นตสัญญาใหกลุมบริษัท ปตท . ในระยะเวลา ๒๘ ป หรือไม เหตุผลก็คือวา   
เราคงไมมีเรื่องท่ีจะตองพิจารณามากเนื่องจากเดิมเราคิดอยูแลว เพราะ อบจ . ลงทุนเองไมได    
เราไมมีความเชี่ยวชาญ ไมมีความรูเรื่องเอามาทําไฟฟา จึงตองมีเอกชนท่ีจะมารับสัมปทาน
จากเราไป และเขาตองลงทุนเองท้ังหมด เรารูอยางเดียววาขยะท่ีทุกคนท้ิงไมเอาสามารถเอา
มาแปลงเปนเชื้อเพลิงได แตในขณะท่ี เราดําเนินการอยูนั้นมันติดขัดหลายเรื่อง ๑.เทคโนโลยี  
ท่ีจะนํามาใชจากไหน จากประเทศไหน ใชแลวไดผลหรือไมไดผล สิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึนมาก
นอยแคไหน พอดีกับท่ีมีการยึดอํานาจของประเทศไทยมาสู คสช . พอมาถึงก็เลนเลย     
เพราะขณะท่ี คสช.เขามานั้น มีขยะไฟไหมติ ดไฟอยูแถวสมุทรปราการ คสช .ก็เลยเอาวาระนี้
เปนวาระในการกวาดลางเก็บขยะ ประกอบกับจังหวัดระยองมีแผนเดิมอยูแลวท่ีจะพัฒนา
ศูนยขยะของเราใหครบวงจรจริงๆ และเราก็รอเงินอยูแลว ทานผูบริหารในสภาฯ แหงนี้ก็
รับทราบ เราตองควักเงินจาก อบจ .แกปญหาไปเรื่อย และสุดท ายก็มีหนังสือถึงผม          
ขออนุญาต ทานประธานสภาฯ อานใหฟง เรื่องมติคณะรักษาความสงบแหงชาติ วันท่ี       
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ อนุมัติตามมติคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก                
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เรียนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สิ่งท่ีสงมาดวย ๑.สําเนา
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0506 /15383 ลงวันท่ี             
29 สิงหาคม 2557  2.สําเนาบันทึกขอความสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 

/และสังคมแหงชาติ... 
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และสังคมแหงชาติ ท่ี นร 1112 /3102 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 3 .แบบฟอรม
รายงานความกาวหนา  การดําเนินงานตามมติคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงตะวันออก (กพอ.) ในการประชุมครั้งท่ี 
๑/2557 เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ กรกฎาคม 2557 ไดมีมติรวม ๔ เรื่อง ซ่ึงไดเสนอคณะรัก ษา
ความสงบแหงชาติพิจารณาแลว ดังนี้ 1.แผนการแกไขปญหามาบตาพุดอยางครบวงจร               
(ฉบับปรับปรุง) 2.การแกไขปญหาเรงดวนในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ดานโครงสราง
พ้ืนฐานการขนสง 3.การแกไขปญหาเรงดวนในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก          
ดานสิ่งแวดลอม ๔.การแกไขปญหาเรงดวนในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกดาน  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา คณะรักษาความสงบแหงชาติในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 
2557 ไดมีม ติอนุมัติตามมติคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
(กพอ.) ครั้งท่ี ๑/2557 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย    
1 และ 2) จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และโปรดจัดสง
รายงานความกาวหนาดําเนินงาน (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3) มายังฝายเลขานุการ 
ทุกวันท่ี 30 ของเดือน เพ่ือประมวลจัดทําเปนวาระสําหรับการประชุม กพอ . ตอไป จะ
ขอบคุณยิ่ง   ลงชื่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  อันนี้หมายความวามาชวยในการตัดสินใจวาก ารท่ี อบจ . เราจะเลือกใครมี
ความรูความชํานาญแคไหน ไมตองเลือกแลว เขาสั่งมาแลววาใหจังหวัด อบจ . และกลุม
บริษัท ปตท . มารวมมือกัน ไมไดคิดวาใครจะไดกําไร ในฐานะท่ีเราเปน อบจ . เวลานี้ เรา
ไมไดคิดวาเราจะทําศูนยขยะครบวงจรแลวเราจะมีกําไร เราคิดวาทําอยางไ รขยะท่ีมีเพ่ิมมาก
ข้ึนทุกวันตามตัวเลขท่ีผลการศึกษาหมดไป และหมดไปในลักษณะท่ีใชงบประมาณในการ
จัดการแกไขขยะถูกท่ีสุด และคนท่ีมารวมตองมีความรูความสามารถในการรวมกันจัดการ
เรื่องขยะ เราก็ใหกองทรัพยฯ ทําการบาน ใหทานผอ .กองทรัพยฯ บอกวาหลักเกณฑก าร
พิจารณาเรามาจากอะไร เชน 1.ภูเก็ต เขาจัดการอยางไร ขยะเขา ๑ ตันเทาไหร แล ะเขามี
สัญญาอยางไร 2.หาดใหญ  เขาเก็บเทาไหร คากําจัดขยะเทาไหรและใหสัมปทานก่ีป 
เพราะฉะนั้นผมเรียนวาวันนี้สภาฯ แหงนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดระยองเคยพิจารณา
แลวแตไมใชยุคของผม ยุคกอน นั้นพิจารณาใหทาเทียบเรือบานเพเปนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองใหเชาไป ๓๐ ป ผมคิดวาทําไมใหเชานานเหลือเกิน มีเหตุมีผลอะไร เชาที
หนึ่งผมลืมไปเลย ผมตายแลวจะยังไมหมดสัญญาเชาเลย คราวนี้ก็เหมือนกันเลยกลุมบริษัท 
ปตท.ก็เสนอมา 25 ป รวมกับการกอสรางอี ก 3 ป เปน 28 ป แตหลักการเหตุผลและท่ีมา
ของการขอตองมีเหตุมีผลเพ่ือชี้แจงใหสภาฯ เห็นวาทําไม หลักเกณฑเรามาจากไหน ผมเรียน
วาในเรื่องสัญญานี้ ทานดูแลวตอนแรกผมจะอานทุกขอแตผมเกรงวาจะเสียเวลาในสภาฯ 
มากเกินไป อันนี้ก็เรียนวาเพ่ือทาน เพ่ือทราบ เพ่ือดูเพ่ือสอบถามผมได ขอมูลผมเตรียมมาวา
ทําไมคาเชาตองเปนอยางนี้แตตองยืนโดยหลักการกอน 1.เราไมไดคิดหากําไรจากการกําจัด
ขยะ แคเราไมขาดทุนไมตองควักเงินจาก อบจ. อันนี้คือความตองการของผม 2.เราคุยกันชัด
กลุมบริษัท ปตท . ท่ีจะมาจัดการกับเราคุณก็อยาคิดวาจะไ ดกําไรเหมือนกับคุณคาอยางอ่ืน 
หรือเหมือนกับท่ีคุณทําธุรกิจอยางอ่ืนมีกําไรมหาศาล คุณตองคิดเชิง CSR วากลุม ปตท .      
มีธุรกิจ มีโรงกลั่นน้ํามัน มีโรงแยกแกส เยอะมากในจังหวัดระยอง ใหอะไรคนระยองบาง  
 
 

/ตองอยูใน... 
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ตองอยูในพ้ืนฐานปรัชญาท่ีตรงกันกอนจึงจ ะทํางานได เพราะฉะนั้นผมเรียนในสภาฯ แหงนี้
วาหลักท่ีมานั้นคือ เราขอใหโครงการเกิด ขอใหคากําจัดขยะถูกท่ีสุด เพราะคุณคิดแพงใคร
เดือนรอน เทศบาล อบต. เดือดรอนกันหมดเพราะเงินท้ังหมดท่ีมีตองมาเปนคากําจัดขยะ คา
เก็บขยะ คารถวิ่งอีก สุดทายแลวจะไมมีขยะเขามา  ท่ีศูนยโรงไฟฟาของคุณ ก็จะกลายเปน
โรงไฟฟาท่ีเปนอนุสาวรียถาคุณคิดคากําจัดขยะแพง  ผมเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยัง
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ วันนี้เราไดขอสรุปในปรัชญาท่ีตรงกันวา หลักท่ีมาตองคิด
แบบประโยชนของจังหวัดระยอง ประโยชนของบานเมือง คาเช าทุกอยางโดยพ้ืนฐานแลวอิง
กับกฎหมาย อิงกับกรมคว บคุมมลพิษ อิงจากราชพัสดุ อิงหมดทุกอยางไมใหต่ํากวาเกณฑท่ี
หลวงตั้งหรือท่ีเคยมีการตั้งของราชการไว บวกดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไมได
คิดเอากําไร ขอแคใหโครงการนี้เกิด ปตท .ก็ตอง ชี้แจงวาหลักเศรษฐศาสตร วาทําไมถึงตอง 
28 ป เพราะภูเก็ต 15 ป หาดใหญ 25 ป เราก็มีขอมูลใหทานดูวาเรามีความตั้งใจท่ีจะทํา
ความเขาใจกับทานสมาชิกสภาฯ เพ่ือทานจะไดมีสวนไปชี้แจงกับพ้ืนท่ี อบต . เทศบาลวาเรา
คงตองมารวมกันทําใหบานเมืองสะอาดและไมแพง  ทาง ปตท .เขามาคุยกับผมวาเข าดู
ท้ังหลายท้ังปวงแลวเขาคิดคากําจัดขยะตันละ 100 บาท และเพ่ิม 10 เปอรเซ็นตทุก 3 ป 
ณ วันท่ีสัญญาครบ 25 ป ขยะจะถูกกําจัดในตันละ 200 บาท ซ่ึงถูกกวาท่ีอ่ืนท้ังหมด ทําให
เราจึงตองยอมเขาในสวนท่ีเปนระยะเวลานานถึง 28 ป  ผมเรียนทานประธานสภาฯ วานี้คือ
เหตุผลในหลักการท่ีผมอยากจะเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ และ
พรอมท่ีจะชี้แจงใหสมาชิกสภาฯ ไดเขาใจวาโครงการนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งถาเราชวยกัน
ใหเกิดข้ึนใหไดทุกฝาย อบจ . มีอํานาจจัดการ ปตท .ท่ีไดศึกษามา ทองถ่ินอ่ืนท่ีมีหนาท่ีเก็บ
ขยะจะตองเก็บขยะเขามาใหท่ีศูนย ผมในโอกาสนี้ขอชี้แจงเบื้องตน ถาสมาชิกสภาฯ ทานใด
อยากจะรูขอมูลอะไรผมก็พรอมท่ีจะชี้แจงเพ่ิมเติม ผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ         
ใหบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด มหาชน ชี้แจงรายละเอียด 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญตัวแทนบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด มหาชน ชี้แจงรายละเอียด 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายจารุวัฒน สิงหสมดี เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม       

ตัวแทน บมจ.โกลบอลฯ  นายจารุวัฒน สิงหสมดี ตัวแทนบริษัท โกลบอล เพาเวอร  ซินเนอรยี่ จํากัด มหาชน  
เรียกสั้นๆวา  GPSC ขออนุญาตนําเสนอตัวเทคโนโลยีท่ีทางเราได คัดเลือกมา เนื่องจากวา
โครงการนี้ไดเขามาประสานงานรวมกันกับโครงการเดิมของ อบจ.ท่ีมีอยูแลวท่ีศูนยกําจัดขยะ 
โดยเทคโนโลยีท่ีใชเปนการคัดแยกขยะเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงขยะและมีบางสวนท่ีเปนขยะอินทรีย
นําไปใชผลิตปุยตามวัตถุประสงคของ อบจ. ดังนั้นเทคโนโลยีท่ีเราเลือกใชจึงเปนเทคโนโลยีท่ี
คัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิงขยะท่ีเราเรียกวา RDF ขยะสดรายวันท่ีเขามาในศูนยขยะจะ
เขามาเทท่ีตัวบอขยะในอาคาร ซ่ึงอาคารจะเปนระบบปดและมีระบบดูดกลิ่ นเพ่ือไมใหกลิ่น     
เล็ดรอดไปนอกอาคาร เม่ือรถขยะมาเทขยะท่ีนี่แลวประมาณ 500 ตัน มีการคัดแยกโดยการ
ฉีกถุงเบื้องตนเหมือนท่ีวันนี้ทาง อบจ . ใชแรงงานคนไปฉีกถุง เ นื่องจากขยะบานเราเปนขยะท่ี
มีการผูกถุงพลาสติกมา การท่ีจะคัดแยกขยะไดก็ตองมีการฉีกถุงพลาสติกกอน  เรามี
เครื่องจักรท่ีใชสําหรับฉีกถุงเรียกวา พรีเชด เพ่ือลดการใชแรงงานคน เพราะแรงงานคนท่ีไป 
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สัมผัสกับขยะนานๆก็คงจะไมไหว หลังจากนั้นขยะท่ีเราฉีกปากถุงเรียบรอยแลวนั้นก็จะถูกสง
มาคัดแยกขยะเพ่ือเอาขยะอินทรียออก ขยะอินทรียจะถูกสงตอไปยัง อบจ . เพ่ือท่ีจะเอาไป
ทําปุยตอ สวนขยะ ท่ีสามารถนําเอามาเปนเชื้อเพลิงไดก็จะถูกนําเขากระบว นการเพ่ือ   
คัดแยกเอาวัตถุท่ี ไม พึงประสงคท่ีติดมากับขยะออก เชน อิฐ หิน ดิน ทราย เศษเหล็กเศษ
กรวด เศษพลาสติกตางๆ  ท่ีกอใหเกิดมลพิษเอาออก หลักจากนั้นก็จะถูกเปนฉีกเล็กๆขนา ด 
8 เซนติเมตร อันนี้ก็จะถูกสงตอไปท่ีโรงผลิตไฟฟา ท้ังหมดนี้ทางบริษัท GPSC จะเปนผูลงทุน
ใหในสวนของเครื่องจักรคัดแยกขยะและผลิตเปนเชื้อเพลิง RDF และโรงไฟฟาเองทางเอกชน 
คือ GPSC จะเปนผูลงทุนและดําเนินการท้ังหมด การดําเนินการคัดแยกขยะและดําเนินการ
ดานโรงไฟฟาท้ัง 2 สวน ทาง GPSC จะเปนผูดําเนินโครงการ ตลอดอายุโครงการ 25 ป ไม
รวมกอสราง 3 ป  ตัวโรงไฟฟาไมใชตัวเผาเหมือนกับทางภูเก็ต ทางภูเก็ตจะเปนระบบ
เตาเผาอินซิน ซ่ึงเอาขยะ สดไปเผาโดยตรงเลย ไมเหมือนกัน โรงไฟฟาท่ีเราออกแบบไวเปน
โรงไฟฟาชีวมวล ซ่ึงมลพิษท่ี ออกมาจะนอยกวาระบบเตาเผาอินซิน ประสิทธิภาพท่ีไดจาก
โรงไฟฟานี้ก็จะมากกวาเตาเผาอินซิน เนื่องจากวาเชื้อเพลิงท่ีเขาเราไดคัดแยกเอาเชื้อเพลงท่ี
มีคาความรอนและคาความชื้นท่ีต่ําเขาโรงไฟฟาแลว สําหรับรูปแบบของการทํางานรวมกัน
ของทาง อบจ . กับทางบริษัท GPSC จะเปนบทหนาท่ีของทาง อบจ .ในการรวบรวมขยะจาก
ทองถ่ินตางๆเขามาท่ีศูนยอาคารคัดแยกขยะ หลังจากนั้นทาง GPSC จะเปนผูดําเนินการคัด
แยกและดําเนินการแปลงขยะเปนเชื้อเพลิงพลังงานและสงตอไปท่ีโรงไฟฟาเพ่ือขายใหกับ
ทางภูมิภาค สวนในระหวางกระบวนการผลิตตัวโรงคัดแยก อย างท่ีเรียนใหทราบเม่ือสักครู 
อบจ. จะรับเอาตัวขยะอินทรียท่ีแยกออกไปทําปุยตอ และมีสวนระบบสาธารณูปโภคท่ีทาง 
อบจ. จะเปนผูดําเนินการใหบริการโดยคิดคาใชจายกับทางบริษัท คือเรื่องของการกําจัดน้ํา
เสีย เรื่องของตัวข้ีเถาจากเตาเผาท่ีจะตองนํากลับไปท่ีหลุมฝงกลบ เนื่องจากวาเรากําลังอยูใน
กระบวนการศึกษาอยูวา  ข้ีเถาถาเอาไปใชประโยชนอยางอ่ืนไดเราก็จะนําไปใชประโยชนแต
วาในระหวางศึกษาเราก็จะนําไปไวท่ีหลุมฝงกลบกอน สวนน้ําดิบทาง อบจ . จะเปน
ผูดําเนินการจัดหาน้ําดิบ คือจากบอน้ําท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีของ อบจ .อยูแลว เราก็จะซ้ือน้ําดิบจาก 
อบจ. อันนี้จะเปนรูปแบบของการดําเนินการคราวๆระหวางเอกชนกับทาง อบจ . พ้ืนท่ีท่ีทาง
บริษัท GPSC จะตองเชากับทาง อบจ. ก็ประมาณ 20 ไร และเชาอาคารท่ี อบจ . จะกอสราง
อาคารใหเราติดตั้งเครื่องจักรคัดแยกขยะ ประเด็นตอบคําถามวาทําไมโครงการนี้จ ะตองขอ
สัญญา 25 ป ในการดําเนินการไมรวมกับการกอสรางอีก 3 ป ก็จะเปนเหตุผลท่ีทานนายก 
อบจ. ไดกลาวไวเบื้องตนแลววาเรามีวัตถุประสงครวมกันเพ่ือใหคากําจัดขยะถูกท่ีสุดเพราะ
ลดภาระของทองถ่ินท่ีจะกําจัดขยะใหหมดไป ประการท่ีสองเปนเรื่องของทางเทคนิค คือโด ย
ปกติแลวโรงไฟฟาท่ีเอกชนลงทุน อายุการใชงานตามวิศวกรรมประมาณ 25 ป และ
สอดคลองกับวา 25 ปนี้ทําใหการลงทุนโรงไฟฟาถึงจะคุมทุน แตไมไดหมายความวาหลังจาก 
25 ปตัวโรงไฟฟาจะใชการตอไมไดเพราะเนื่องจากวาในระหวาง 25 ป ทุกๆ 3 ป จะมีการ
ซอมบํารุงอยูตลอด เวลา ดังนั้น 25 ปจึงเปนแคมาตรฐานคาเฉลี่ยทางวิศวกรรมเทานั้นท่ี
โรงไฟฟาจะอยูไดและคุมทุน จากการประเมินแลวโดยท่ัวไปหลังจาก 25 ปแลวโรงไฟฟาจะ
สามารถดําเนินการตอไดอีกไมเกิน 10 ป อันนี้จะเปนประโยชนกับทาง อบจ.  
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เนื่องจากวาหลังจากครบอายุสัญญา เราก็จะสงมอบตัวเครื่องจักรในอาคารคัดแยกขยะ
ท้ังหมดใหเปนทรัพยสินของ อบจ. เราไมไดคืนเปนซากทุกอยางยังสามารถใชงานไดเปนปกติ 
เพราะเราจะตองมีการซอมบํารุงดูแลรักษาใหสามารถใชงานสอดคลองกับโรงไฟฟาไดเชนกัน 

นายสุจินต สาครเสถียร     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร    อยากจะถามวาขอเสียของโรงไฟฟาชีวมวลมีผลกระทบตอชุมชนอยางไรบาง 

นายจารุวัฒน สิงหสมดี ขออนุญาตตอบคําถามนะครับ ตัวโรงไฟฟาชีวมวลเองถาถามวามีผลกระทบกับ 
ตัวแทน บจม.โกลบอลฯ  สิ่งแวดลอมหรือชุมชนอยางไร โรงไฟฟาชีวมวลสวนใหญตรงปลองระบายจะมีท้ังความรอน   

ไอรอนและฝุนละอองเหมือนโรงไฟฟาท่ัวๆไป แตจะแตกตางจากโรงไฟฟาถานหิน แตตรงนี้
เองเรามีการออกแบบระบบปองกันอากาศท่ีระบายออกจากปลองใหอยูในเกณฑมาตรฐานซ่ึง
จะไมมีผลกระทบกับชุมชน 

นายสุจินต สาครเสถียร     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
ประธานฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานผูบริหาร วาในสวนของการกอสราง
โรงไฟฟาชีวมวล  ถาตอไปอยางท่ีทางบริษัทไดพูดถึงเรื่องของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ถา
ตามระเบียบเราตองทํา EIA หรือไม หรือวาในสวนของเราหลังจากท่ีสมาชิกสภาฯ ไดอนุมัติ
ไปเรียบรอยแลว ชาวบานจะมารองตอสภาฯ หรือไม เราจะมีมาตรการหรือวิธีการอยางไร
เพ่ือชี้แจงใหประชาชนทราบ 

นายจารุวัฒน สิงหสมดี ขออนุญาตตอบคําถามครับ เนื่องจากโรงไฟฟาสัญญาขายไฟของโรงไฟฟาชีวมวล
ตัวแทน บมจ.โกลบอลฯ  หรือโรงไฟฟาพลังงานขยะเปนโรงไฟฟาขนาดเล็ก คือ VSPP ขายไฟไมเกิน 10 เมกกะวัตต 

ตามระเบียบไมตองมีการทํา EIA แตเราตองทําการศึกษาถึงสิ่งแวดลอมเบื้องตนกอน คือ ESA 
แคทํารายงานถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีมาตรการปองกันอยาง ไรบาง และจะมีอีก
สวนหนึ่งทีเรา เรียกวา COP (Case of pratice) ปจจุบันถูกบังคับใหโรงไฟฟาทุกโรงตองทํา 
สําหรับ ESA ตองทําสงใหกรมโรงงาน สวน COP ตองทําสงให Rength culator ซ่ึงมีความ
เขมงวดเพ่ิมข้ึนอีกในสวนท่ีรับฟงความคิดเห็นของชุมชนรอบขางหนึ่งครั้ง แตการรับฟงความ
คิดเห็นนั้นแคฟงถึงความเห็นของชุมชนและนํามาบันทึกทํารายงานเพ่ือมาปรับปรุงเทานั้น   
ไมมีผลตอการตัดสินใจอยางไรตอการลงทุน 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 
ประธานฯ 
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ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียนทานประธานสภาฯ  ผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เขต 3 อําเภอบานคาย ขอสอบถามทางผูประกอบการเพ่ือความเขาใจ ผมได
อานจากตัวสัญญาบางขอท่ีมีความนาสนใจ ประเด็นของจํานวนขยะท่ีผูประกอบการจะรับแต
กําหนดไววาจะรับปริมาณ 170,000 ตันตอป ซ่ึงคํานวณเปนวันแลวตกอยูท่ี 465 ตัน แต
ทานบอกวาหารคาเฉลี่ยขยะของจังหวัดระยองอยูท่ี 500 ตัน อันนี้ดวยความไมรูก็ไมทราบ
วาแนวโนมของจํานวนขยะจะมากข้ึนหรือลดนอยลง หรือมาตรการในการท่ีเราทําโครงการนี้
เราทําเพ่ือจัดการขยะในจังหวัดระยองเพ่ือใหดูแ ลได มองกลับไดสองดานคือประเด็นท่ี 1 มี
อยูขอหนึ่งระบุวาถา อบจ . ไมสามารถนําสงขยะไดถึง 170 ,000 ตัน จะมีคาปรับดวย 
ก็อยากยอนกลับไปวา คาของขยะจํานวน 170,000 ตัน เปนคาท่ีเราคํานวณแลววาพอคุมทุน
ใชหรือไม และถาจํานวนเกินกวาจํานวน 500 ตัน ซ่ึงคํานวณตอวัน แตวามีอยูขอหนึ่งระบุวา
ถาเกิน 600 ตันตอวัน บริษัทจะพิจารณาวารับหรือไมรับก็ได ผมคิดตอไปอีกวาถาประชาชน
เพ่ิมมากข้ึน การจัดการขยะไมดีพอ ไมรณรงคใหมีการคัดแยกขยะ มีขยะจํานวนมากมายเกิน 
600 ตัน แลวทาง อบจ. จะทําอยางไร เพราะวาทางบริษัทมีสิทธิพิจารณาวาจะรับหรือไมรับ 
ผมจึงยอนกลับไปวาแลวการรณรงคใหคัดแยกขยะเพ่ือใหขยะนอยลงโดยทุกท่ีพยายามจะลด
ถังขยะ แตผมอานสองขอกลับไปกลับมาผมไมคอยเขาใจในระบบวาตกลงเราจะรณรงคใหลด
ขยะหรือหาขยะใหครบ 170,000 ตันตอป แลวถาเกินบริษัทก็ไมรับอีก ผมเลยสงสัย จึง
อยากใหอธิบายใหฟง 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญนายก อบจ. ชี้แจงรายละเอียด 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ในสวนท่ีเก่ียวของ  
นายก อบจ. คือเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีฝายบริหารกับทาง GPSC ตองมาคุยกัน ซ่ึงไดคุยกันแลวไดแนวทางมาวา

ตัวเลขขยะจากผลการศึกษาเม่ือหลายปกอน ท้ังระยองมีเปนพันตัน แตวา ณ วันนี้ก็ไลเช็ค
ขยะจริงๆตาม อบต. ตางๆ ตามนโยบาย คสช .สั่งมาทุกทองถ่ินใหแจงปริมาณขยะจริงเขามา     
ท้ังจังหวัดระยองมีเปนพันตัน เพียงแตจะมีขย ะท่ีเขามาท่ีศูนยกําจัดขยะ เราเทาไหร เดิมมี
หลุมลูกรังทานก็เอาไปท้ิงท่ีหลุมลูกรัง หลุมลูก รังไมมีอะไรปูพ้ืน ก็ไมมีใครวาเพราะ          
เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ไมมีงบประมาณไมมีหลุมขยะถูกตองก็ท้ิงไปตามขางถนน 
ตามหลุมลูกรัง ตามคลองหัวสะพานแลวแตจะพอใจ  แตปจจุบันนี้ไม ไดแลว เวลานี้เขาเช็ค
หมดแลววาท่ีไหนถูกตองบาง บอไหนถูกไหม มีหลักสุขาภิบาลถูกตองไหม ไมถูกตองก็ถูกปด
ตองมาท่ีถูกตอง นี่คือมาตรการ สวนในสัญญาไมมีท่ีไหนในโลกแลวเขาไมมีขอตกลงวาจะซ้ือ
เทาไหร ราคาเทาไหร ถาไมพอคุณตองเสียคาปรับ นี่คือธรรมดาของขอสัญญา ทุกบริษัทท่ีผม
ถามมาก็ตองมีท้ังการรับประกันของขยะ เปนเรื่องท่ีฝายบริหารตองไปจัดการ วาตองมีขยะ
มาตามสัญญาใหได ซ่ึงเวลานี้ขยะท่ีเราไดมา วันหนึ่งก็  300 ตัน แตท่ีเรารังวัดเพ่ิมอีกไมไดก็
เพราะวาบอเราเต็ม ขยะเราก็ไมสามารถ รับไดอีก ท่ีมีอยูก็เต็มไมไดงบเสียทีซ่ึงยังเปนปญหา 
แตตอนนี้เราก็บอกวาเราตองพรอมรับใหขยะมา เวลานี้ปลวกแดง ตาสิทธิ์ ตางๆพวกนี้ท่ีมี
ปริมาณขยะก็จะเขามา ประเด็นตอไปคือวา ถามีเพ่ิมจากท่ีตกลงกับท่ี GPSC ถามวาก็เปน
หนาท่ีของเรา เขารับ 500 ตัน มา 600 ตัน สวนท่ีเกิน 100 ตัน เขาไมรับ เราก็ตองมีหลุม 

 
/หรือวิธีจัดการ... 
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 หรือวิธีจัดการอ่ืนๆ  เปนหนาท่ีของเรา แมวาเวลานี้เขายังไมเขามาเราก็ยังจัดการอยูเลย 
เพียงแตเวลานี้เขามา   เขาจัดการในสวนท่ีเขาจัดการไดในสวนท่ีเขาออกแบบ สวนถามาเกิน
จากนี้เราก็ตองมาวากันตอ ตอนนี้เขาไมไดกลัววาจะเกินเขากลัววาจะไมมา เพราะเขาลงทุน
พันกวาลาน เขาตองการขยะเขาตามตัวเลขเราก็ตองหาใหเขา เพราะฉะนั้นไมมีอะไรท่ีงาย 
จึงเรียนวาขณะนี้ทางกองทรัพยฯ ก็สํารวจทําแผนการท้ังหมดในการเรียกขยะ ทําตัวเลขขยะ
เพ่ือใหได แตทานอยาลืมวากวาเขาจะเสร็จอีกตั้ง 3 ป สวนท่ีทานบอกวาการรณรงคแยกขยะ 
ผมวาเรามีการรณรงคกันมานานแลว ก็ตองรณรงคตอไป การรณรงคใชเงินหมดไปไมรู
เทาไหร ผมวาเอาเงินท่ีรณรงคมาสรางเตาเผาขยะไดหลายโรงแลวในประเทศไทย แตยังไงก็
ยังตองรณรงคตอไป ผมวามันไมงาย แตในอนาคตก็ตองรณรงคกับความเติบโตของบานเมือง 
ทุกหนาท่ีมีภาระท่ีแตกตางก็ตองไปทํา สวนบริษัท โกลบอล เพาเวอร  เบื้องตนท่ีมาตกลงกับ 
อบจ . ก็เปนไปตามแนวทางนี้ สิ่งท่ีเกินอํานาจผมในสัญญานี้มีอยูเพียงเรื่องเดียว 25 
สัมปทาน อีก 3 ปท่ีเขาจะตองกอสราง เพราะฉะนั้นผมเรียนวาสภาฯ นี้ไมไดมาพิจารณาราง
สัญญาท้ังหมด เพราะวาถาผมจะมีการแกไขขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ผมก็ต องมาอนุญาต
เขาสภาฯ นี้อีก เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เขียนผิดหนอยก็ตองมาเขาสภาฯ 
เขียนกวางยาวผิดก็ตองมาเขาอํานาจสภาฯ ใหเปลี่ยน ซ่ึงไมใช อันนี้คือเรื่องของฝายบริหารท่ี
เอามาใหทานดูวาเหตุผลท้ังหมดเปนแบบนี้ จึงทําใหเขาขอสัมปทานในการจัดการ ขยะ 3 ป
ในการกอสราง 25 ป  ในการสัมปทาน ซ่ึงไมใชอํานาจผมแตเปนอํานาจสภาฯ สภาฯ       
จึงตองมีมติ เม่ือมีมติออกไป  ก็เขาสูกระบวนการท่ีบริษัทตองไปทําตามกฎหมาย ตามท่ี
ทานสมาชิกสภาฯ บอกมี ประชาพิจารณหรือไมก็ตองไปทํา ทุกอยางท่ีเก่ียวของบริษัทก็ตอง
ไปทําแตเขาไมโดดเดี่ยวแตมีเรารวมกับเขา เรานี้หมายถึง อบจ . และคนระยอง  ทองถ่ินอ่ืนๆ 
รวมถึงผูท่ีเก่ียวของท้ังหลาย อีกท้ังจังหวัด สิ่งแวดลอมจังหวัด กรมโยธาจังหวัด เพร าะเปน
โครงการของประเทศ ไมเหมือนกับท่ีเขาทําธุรกิจ เราจะชวยกันติดตรงไหน ทานประธานเอง
อยูทับมาก็หนีไมพน ทานประธานก็ตองไปชวยเราวา เราจะตองไปทําอยางไร ทําความเขาใจ
อยางไร มันตองดีกวาเดิม เพราะขยะไมไดกองท้ิง ไมไดถูกฝงกลบแตถูกเผาใหไปเปนพลังงาน 
ผมเรียนวาอันนี้คือสิ่งหนึ่งท่ีจะเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ วายังมี
รายละเอียดเพ่ิ มเติมอีกแตก็เปนเรื่องท่ีเราตองจับมือกัน แตเรื่องท่ีทานจะตองพิจารณาคือ 
25 ป ในการใหสัมปทาน และอีก 3 ป ในการกอสรางโรงไฟฟา ผมดูแลววาคากําจัดขยะมัน 
100 บาทตอตัน ซ่ึงผมพอใจมาก เพราะเทียบกับภูเก็ต หาดใหญ 300 บาท หรือ 600 
บาท ซ่ึงผมรับไมได  แตถา 100 บาทและบวกเพ่ิม 10 เปอรเซ็นตทุก 3 ป เอา ณ วันท่ี 25 
ปสุดทายก็ยังมีราคาถูกกวาจํานวนคนภูเก็ตท่ีเสียอยูทุกวันนี้ อันนี้คือสิ่งท่ีเราเขาใจวาตัวเลข
ทางการคืนทุน ในการลงทุนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร  ตองใชระยะเวลาในการคืนทุน
นานแตเปนประโยชนกับคนระยอง ถูกท่ีสุดและจะเปนบรรทัดฐานของการทําขยะจากไฟฟา
ท้ังประเทศนี้ วาถาใครเกิน 100 บาทตองมีเหตุผล เพราะวาเราได 100 บาท คนท่ีเกินจาก
นี้ตองทําการบาน ผมเรียนใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทราบ ผมคิดวาเปน
ขาวดีสําหรับจังหวัดระยอง 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 
ประธานฯ 

/ส.อบจ.เสร…ี 
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ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ผมเห็นดวยในหลักการกําจัดขยะแบบปลายทาง      
ผมเคยเรียนท่ีประชุมทุกครั้งวาการกําจัดขยะปลายทางไมใชวิธีการท่ีดีท่ีสุด แตในสังคมไทย
เราไมสามารถเลือกไดเพราะวาการกําจัดขยะท่ีตนทางเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด ประเด็นในเรื่องของ
การตั้งโรงไฟฟาจากการกําจัดขยะ ผมเห็นดวยแตในเรื่องของ TOR ท่ีทานนายก อบจ .บอก
มาวาใหเราชวยพิจารณาในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องสัญญา ไมวาจะเปนเรื่องของเง่ือนไข
เวลาก็ดี หลักการแบงผลประโยชน หลักการเก็บผลประโยชน ผมขออนุญาตตั้งขอสังเกตใน
มุมของสมาชิกสภาฯ ท่ีจะตองดูแลในจุดนี้ เรื่องแรกท่ีผมอยากจะทราบก็คือ ขยะ 170,000 
ตันตอป ตองเปนตัวเลขท่ีจังหวัดระยองของเราตองนําสงได มิฉะนั้นเราจะโดนคาปรับในหนา
ทายๆ  อันนี้เปนขอแรกท่ีผมฝากพ่ีนองขาราชการไปตระหนักใหดี เพราะในเม่ือเรายังไมไดไป
เซ็นตสัญญาตัวเลขตัวนี้เราสามารถปรับปรุงได ตองเปนตัวเลขท่ีสอดคลอง ผมไมทราบวา
เนื่องจากขอมูลทางลายลักษณอักษรเรามีไมเพียงพอท่ีจะนํามาแสดงใหเราดู ถอยหลังไปจาก
ปนี้ท่ีผานๆมาขยะท่ีเรานําสงไดถึงหรือไม ไมเชนนั้นจะไปสอดคลองกับท่ีทาน ส .อบจ.เสนาะ
ไดเกริ่นข้ึนมาวาถานําสงไมถึงจะกลายเปนตัวเรงในการผลิตขยะหรือไม จึงอยากนําเรียนใหพ่ี
นองขาราชการช วยนําไปคิดทบทวนสักนิดหนึ่ง เรื่องตอไปเปนเรื่องของขอท่ี 3.7 ระบุไววา
หากเอกชนกระทําผิดเง่ือนไขจะถูกปรับเปนรายวัน โดยมีขอกําหนดวาไมเกิน 30 วัน และ
ถูกปรับในอัตรา    รอยละ 50 ของอัตราคาจางกําจัดขยะท่ีเรียกเก็บตอวัน นั่นคือถาอัตราการ
เก็บขยะ 100 บาท  ถาเอกชนผิดสัญญาเขาจะปรับเราแคครึ่งราคาโดยท่ีปริมาณขยะวันละ 
500 ตัน คาเฉลี่ย 170,000 ตัน ตกวันละ 465 ตันตอวัน ผมคํานวณมาแลว สิ่งท่ีผมจะชี้
ในประเด็นใหเห็นวา เม่ือเอกชนผิดสัญญาโดนปรับในอัตรารอยละ 50 ซ่ึงคาเฉลี่ย ของป
แรกประมาณตันละ 50 บาท สําหรับในหนาสุดท ายท่ีเปนหนาผนวก ขอท่ี 2 เปนเรื่องของ
การท่ี อบจ.ถูกปรับ จากการท่ี อบจ.ระยอง ตกลงรับประกันปริมาณข้ันต่ําท่ีจะจัดเก็บและทํา
การขนสงขยะมูลฝอยดวยคาใชจายของตนเอง ผมขออนุญาตอานเร็วนะครับ แตไมถึง 
170,000 ตันตอป คาปรับเทากัน ปริมาณขยะท่ีรับประกันข้ันต่ํา ตอปลบปริมาณขยะ
ท้ังหมดท่ี อบจ.ระยองคูณดวยอัตราตอบแทนการดําเนินการกําจัดขยะตอตันในปนั้น ถาปนั้น 
100 เราก็จะโดน 100  นี้เปนขอสังเกต ถามวาในมุมมองของผมท่ีเปนสมาชิกสภาฯ อบจ. 
ซ่ึงเปนคนในองคกร  ผมอยากใหปรับในอัตราท่ีเทากันไดไหม เชนถาเอกชนผิดสัญญาก็ ให
ปรับ 100 ถาเราผิดสัญญาก็ปรับ 100 แตถาปรับ 50 ก็ปรับ 50 เทากัน อันนี้ เปนมุมมอง
ของผมเทานั้น จึงอยากทานผูบริหารไปทบทวน นี้เปนเรื่องท่ีสอง ตอไปเปนเรื่องท่ีสาม ไปท่ี
ขอ 10.2 ใหมีการประชุมรวมกันระหวาง อบจ .ระยอง กับเอกชนทุก 6 เดือน เพ่ือสรุปผล
การดําเนินการปญหาอุปสรรคและแนวทางในการปรับปรุงโครงการ รวมท้ังการปรับปรุง
เพ่ิมเติมรายละเอียดในสัญญา ในระยะเวลา 6 เดือนท่ีกําหนด ชวงวางระบบชวงแรกๆผมวา
ปญหาจะเกิดคอนขางเยอะไมวาจะเรื่องอะไรตางๆก็ดี เพราะเปนชวงปแรกๆ อยากให
ประชุมถ่ีกวานี้สักนิด อาจจะมี บันทึกตอทายนิดหนึ่งวานอกเสียจากมีภาระหรือมีเหตุอัน
จําเปนก็สามารถเรียกประชุมกอนลวงหนาได ไมจําเปนตอง 6 เดือนเพียงอยางเดียว เพราะ
บางทีปญหาท่ีเราทําไปแลวเกิดปญหากับพ่ีนองประชาชน ซ่ึงเราจะตองนํามาปรึกษาปญหา
กันเร็วข้ึน ก็จะไดมีวิธีใหเขา ผมขอนําเรี ยน 3 ขอนี้ฝากทานประธานสภาฯ ผานไปยังฝาย
บริหารและบริษัทท่ีเก่ียวของ 

 

/นายสุจินต… 
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นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญนายก อบจ. ชี้แจงรายละเอียด 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ขอขอบคุณท่ีเปนหวง 
นายก อบจ. ยินดีจะรับไปพิจารณาเพราะวาสัญญานี้คือรางเทานั้นเอง ถาทานมีอะไรก็เสนอแนะเขามา 
  ฝายบริหารก็จะจดไวและจะไปดูวาท่ีทานเสนอเขามาเปนประโยชน เราก็จะตกลง
  เปลี่ยนแปลงกัน เชิญสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนวามีอะไรท่ีจะเสนอแนะอีกไหม อันนี้เปนแค
  แนวทาง แตวาเรื่องการอนุมัติหลักการระยะเวลาก็เปนเรื่องของสภาฯ แตเรื่องรางสัญญา
  สามารถนําไปปรับปรุงได 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมีผมจะขอสอบถามบาง เนื่องจากเปนสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในเขตนั้น บริษัทนี้ศึกษา 

ประธานฯ มาดีหรือยังครับเห็นนํามาเสนอเพียงนิดเดียว เรื่องกลิ่นเรื่องผลกระทบตอชุมชนตางๆ  
และชุมชนเขายอมรับแลวหรือยังครับท่ีจะให อบจ . มาตั้งโรงไฟฟา และจะสอบถามกับ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของวาการตั้งโรงไ ฟฟาจะตองทําประชาพิจารณหรือไม และชาวบานในเขต
ตําบลทับมาเขายอมหรือไม เพราะวาเรื่องเกาก็ยังไมจบดียังมีทุกวัน ในเขตตําบลน้ําคอกและ
ตําบลทับมายังมีการรวมตัวกันอยูเรื่องขยะ ถาวันนี้หลังจากเราประชุมถาเขารูเขาคงกอตัวข้ึน
อีกเพราะวา อบจ . จะมาทําโรงไฟฟาและโรง ไฟฟามีผลกระทบเพราะถามีการเผาขยะข้ึนมา
จะเปนสารกอมะเร็งหรือไม เพราะวาตอนนี้ผมผานโรงขยะทุกวันและท่ีบริษัทก็ไมไดมีการ
นําเสนอเรื่องกลิ่นเหม็นจะทําอยางไร วาตองทําอยางไรถึงจะไมมีกลิ่นเหม็นและไมมีเสียงใน
การเผา ผมผานทุกวันท้ังเชาและเย็นเพราะผมมีท่ีอยู ขางโรงขยะ ในตอนนี้เหม็นมาก ลมพัด
ลงมาถึงวัดเขาโบสถ ตรงนี้ผมจึงอยากถามเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของวาการท่ีเราจะสราง
โรงไฟฟา กําจัดขยะเราจะตองทําประชาพิจารณหรือไม หรือวาเราสามารถใชอํานาจสภาฯ 
จัดการไดเลย สําหรับเรื่องกลิ่นและเสียงผมอยากใหบริษัทมานําเสนอใหเร าฟงวาทําอยางไร
ไมใหมีกลิ่นและเสียง ทุกวันนี้เม่ือกอน อบจ . มีการรับปากกับชาวบานวารถขยะท่ีวิ่งเขาวิ่ง
ออกจะไมมีน้ําไหลออกจากรถขยะ ทุกวันนี้รถขยะเขาไปลางพอออกมาถึงปากทางศาลเจา
กระเฉดยังมีน้ําไหลออกมาจากรถขยะ ทาน ผอ .สามารถไปดูไดเลย แถวนั้นคนเขาจะตัดยา ง
กันตั้งแตเท่ียงคืนมันก็มีกลิ่นเหม็นท้ังวันท้ังคืน อันนี้ผมก็อยากฝากบริษัทวาจะทําอยางไร
ไมใหมีผลกระทบตอชุมชน 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญนายก อบจ. ชี้แจงรายละเอียด 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

ปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ตองเรียนวาศูนยกําจัดขยะจากการศึกษา 
นายก อบจ. เขาใหทําครบวงจร ถามวาท่ีมีปญหาตามท่ีทานประธานสภาฯ พูด เพราะวาไมครบวงจร   

ถามวาถาผมเอาขยะไปฝงกลบ ผมมีท่ีดินใหบริหารอยู 400 กวาไร แตวาประชาพิจารณรอบ
ท่ีทํานี้ ชาวบานไมอยากใหฝงกลบเขาอยากใหเผา ตอนนี้ชาวบานเขามาถามวาเม่ือไหรจะเผา
เสียทีจะไดไมมีกลิ่น เพราะทุกวันนี้ท่ีมีกลิ่นเนื่องจากเรายังไมไดเผาแตเอาไปกองไว ทานลอง 

 
 

/หลับตานึก... 
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 หลับตานึกสภาพวาโรงจัดการขยะท่ีเขาทําและเปลี่ยนแบบเราหมดเลย รถขยะไมไดมาดั้ม    
ท่ีหลุมฝงกลบ รถขยะวิ่งเขาโรงจัดการขยะเหมือนเมืองนอกเปนสถานท่ีปด และเขาก็คัดแยก
และเอาไปเผาไมใชวิ่งไปท่ีเขาท่ีทานประธานสภาฯ เห็น เพราะจากนี้ถาประธานสภาฯ 
ตองการเห็นรถขยะตองมาขออนุญาตผมถึงจะไดดู เพราะวาอยูในโรงคัดแยก ภาพเกาๆท่ี
ทานวามันเหม็นและมีกลิ่นเพราะวา ไมครบวงจรมีแตฝงกลบ ถามวาประชาชนเปนอยางไร 
บริษัท ปตท . และ อบจ .ระยอง ตองไปรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงผมบอกไวเลยวาไปอธิบายให
เขาฟงวาตอไปนี้จะไมมีแลวหลุมฝงกลบใหเราเห็น เขาสูกระบวนการเตาเผาขยะระบบ       
ปดหมด ซ่ึงระบบนี้เดิมใชคนคัดแยก ใหคนมากรีดถุ งขยะแยกขย ะและไมมีคนไทยทํามีแต
ตางชาติ แตในระบบใหมเหมือนเมืองนอกเลย ผมจําไดวาในสภาฯ แหงนี้ตั้งงบประมาณไปดู
เรื่องขยะกันเยอะเลย วันนี้จะเปนฝนท่ีเปนจริงเพราะจะเปนระบบแบบเมืองนอกเลยเปน
ระบบปด ขบวนการคัดแยกจะใชเครื่องจักรเครื่องมือใชคนไมเกิน 10 คนในการควบคุม เรา
ตองชวยกันสานฝนใหเปนจริงวาระบบท่ีเราเห็นในเมืองนอกตองเกิด ข้ึนในเมืองระยองเปน
แหงแรก ผมเรียนทานประธานสภาฯ วาเราเดินมาถึงจุดท่ีเราตองการ เปนระบบปดท้ังหมด
ไมมีกลิ่นไมมีอะไรออกเพราะเราคลุมไวหมดเลย โรงงานคัดแยกลงทุน 400 –  500 ลานบาท ท่ี
กลุม GPSC เปนคนลงทุนและไมใชเรา เราเปนเพียงคนทําอาคารใน  325 ลานบาท สําหรับ
เครื่องจักร และระบบ GPSC ตองเปนคนทํา เพราะฉะนั้นเรียนทาน ประธานสภาฯ และ    
ทานสมาชิกสภาฯ วาอันนี้คือตนแบบท่ีดีท่ีสุดของประเทศนี้ ท่ีจะเกิดข้ึนท่ีศูนย ถาคน         
ในบริเวณนั้นบอกวาสําหรับท่ีดีท่ีสุดท่ีเรากําลังทําแลวยังไมเปนท่ีตองการของชาวบาน       
ในประเทศไทยก็คงจะไมมีท่ีทําขยะ คงตองขนไปท้ิงตางประเทศหรือนอกโลก ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
ประธานฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ขออนุญาตเรียนถามไปยังผูประกอบการวาในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลงรองรับ
ขยะจาก อบต . กับเทศบาลในบริเวณนั้นคอนขางเยอะและแลนดฟวคอนขางจะเต็มแลว  
อยากถามวาในกระบวนการของชีวมวลสา มารถนําขยะเกาท่ีฝงกลบแลวมาทําในระบบนี้ได
หรือไม 

นายจารุวัฒน สิงหสมดี โรงงานท่ีเราออกแบบสามารถรองรับขยะสดรายวันและขยะจากแลนดฟว แตวาขยะ
ตัวแทน บมจ.โกลบอลฯ  จากแลนดฟวเราตองมาวางแผนกันกอนวาจะขุดหลุมตรงไหนเขามากอน เบื้องตนเราวางแผน
  ทางหลุมฝงกลบเดิมของ อบจ . จะตองรื้อข้ึนมากอน เปาหมายของเราคือตองการลด      
  แลนดฟวเดิมท่ีมีอยูดวย 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ขออนุญาตฝากไปยังทานผูบริหารวาเทศบาลตําบลเมืองแกลงท่ีมีศูนยกําจัดขยะ    
จะขอใหมีความรวมมือไปยังเทศบาลตําบลเมืองแกลงเพ่ือเขารวมโครงการนี้ดวย 

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท้ังจังหวัดระยองอยูในแผนของศูนยเรา เพียงแตอําเภอแกลง
นายก อบจ.. กับศูนยท่ีเรามีอยูระยะทางเกินกวา 40 –  50 กิโลเมตร และมีแผนสําหรับขอเฟส ท่ี 2  
  วาเราจะตองมีศูนยท่ีแกลง เพ่ือจะตองขนถายมายังศูนยใหญท่ีจังหวัดระยอง เพียงแตวา 

 

/ขยะเกา... 
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     ขยะเกาท่ีมีท้ังบานนาท่ียังฝงอยูนี้ ทาง ปตท . กับทาง อบจ . กําลังวางแผนกันวาจะรื้อหลุม
  พวกนี้ข้ึนมาและเอามาเปนสวนหนึ่งในการทําใหโรงไฟฟาไดมี RDF เพ่ิมข้ึน อันนี้คือ Buffer 
  ท่ีเราจะตองทําและก็สํารวจกันหมดแลววาขยะท่ีฝงอยู ตรงนั้นตรงนี้เราไดทําขอมูลไว
  หมดแลว วาตรงนั้นมีเทาไหรตรงนี้มีเทาไหร  ก็เปนแผนอันท่ี 2 แตผมเรียนไวเลยวา ปตท .
  เขามีแผนไวแลววาขยะสดรายวันจะจัดการอยางไร ขยะท่ี รื้อจากบอเดิมท่ีฝงไวจะเอาเขามา
  อยางไร  ผมเรียนวาเรากําลังเสนอแผนเพ่ิมเติมเขาไปในป 2559 ท่ีเขาจะจัดการให  
  ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม          
ประธานฯ วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม 

มีสมาชิ กสภาฯ จํานวน ........ 24 ..... คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอ  มติท่ี
ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหเอกชนดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะครบ
วงจร จังหวัดระยอง โดยการจัดการขยะเพ่ือผลิตเปนพลังงานทดแทน โปรดยกมือข้ึน   

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหเอกชนดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะ
ครบวงจร จังหวัดระยอง โดยการจัดการขยะเพ่ือผลิตเปนพลังงานทดแทน โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเอกชนดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะ
ครบวงจร จังหวัดระยอง โดยการจัดการขยะเพ่ือผลิตเปนพลังงานทดแทน 

    เห็นชอบ           จํานวน ........23.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน ..........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ..........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ 255๗ 

  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2548 

ขอ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
 
 

/นายสุจินต… 
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นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ นายก อบจ . แถลงรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
รองประธานสภาฯ(๑) องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ 255๗ 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน       
นายก อบจ. ผมนายปยะ ปตุเตชะ ขอเสนอญัตติขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหาร สวนจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ 2557 ดวยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
พ.ศ.2548 ขอ 29 (3) กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากกา รติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป จึงเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวั ดระยอง ประจําปงบประมาณ 2557 เพ่ือใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดทราบตามวีดีทัศน ตอไป  

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)  ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานฯ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑๑   เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองปรานสภาฯ (๑) ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม ครับ 
ประธานสภาฯ   

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม      เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม       
นาย เดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาฯ  เขต ๒ นิคมพัฒนาครับ ในเรื่องอ่ืน ๆ อันดับแรก          
ผมขอสอบถามนะครับ วางบประมาณของ อบจ.  ถาเรานําไปใชเก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเท่ียว หรือ จัดคอนเสิรต อยางนี้นะครับ เราสามารถทําไดไหมครับ มีเรื่องเลาใหฟงเปน
ประสบการณนะครับ  ผมเองก็เพ่ิงลองจัดคอนเสิรตเพ่ิงผานไปนะครับ มีอุปสรรคมากเลย   
ผมไดรับคําตอบจากทานผูวาราชการจังหวัด ใหจัดงานคอนเสิรตไดตอน ๑๖.๓๐ น. ของวันท่ี
จัดคอนเสิรต เขาบอกวาจัดไดแตหามขายบัตร เขาบอกผมอยางนี้นะครับ  และจ ะทําอยางไร
ละ ผมจางศิลปนมา ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๒ เวที ๑๕๐,๐๐๐  บาท เครื่องไฟ ๓๐,๐๐๐ บาท  รถ  
รวมเปน ๗๐๐,๐๐๐ บาท แลวจะทําอยางไร  ปลัดปองกันฯ มาบอกผมวา  เดี๋ยววันรุงข้ึ นคุณ
ตองชี้แจงรายละเอียดดวยนะ วาเงินท่ีไดท้ังหมดในการรับบริจาควันนี้ คุณเอาไปให โรงเรียน
อะไร หามหักคาใชจาย คาศิลปน เวที เครื่องเสียงท้ังหมดเลย เงินท่ีไดเอาไปใหโรงเรียนอะไร
บอกมา ผมก็คุยกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดของนิคมพัฒนา  ตอนนี้เรามี 

 

 

/ปญหาเรื่อง... 
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 ปญหาเรื่องขาราชการมาทํางานแลว  ๒ ปก็ยายกลับไปพ้ืนท่ีตัวเองทุกคน  ผมประชุม กท .จ. 
คิดกันเรื่องใหญกันมากเลย  คิดวาเรื่องนี้คือเรื่องใหญ  แตลืมไป รึเปลา วาครูก็เหมือนกัน กับ
ขาราชการ มาอยูป หรือ ๒ ป ก็ไปเหมือนกัน  ผมเลยคิดวา ถาเราทําอยางนี้  เราหาเงินแลว
ใหทองถ่ินชวยกัน  แตละองคกรชวยกัน  หาเงินสักกอนหนึ่ง  ล องเปนกองทุนแรกเลยดีไหม  
สวนใครท่ีเรียนครู  คนในทองถ่ินเราใครเปนครูนะ  ใหเขาเรียนไปถึง    ปริญญาตรีเลย จริงๆ
แลวผมคิดอยางนี้  มันเปนปญหาเดียวกับขาราชการเหมือนกัน  ขาราชการ ๒ ปก็ยาย ครูก็
เหมือนกันครับ ๒ ป ก็ ยาย กลับบานเหมือนกันนะครับ ก็เลยคิดเรื่องนี้ข้ึนมา  แตทาน        
ผูวาราชการจังหวัดไมรูวาพวกผ มมีความคิดอยางนี้นะครับ เขาจะใหผมจัดเปนฟรีคอนเสิรต  
สุดทายก็ฟรีคอนเสิรต  เพราะ วาบัตรไมใหขาย  จริงๆ แลวเรื่องนี้อยากจะถามวา  ถาเปน
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เราส ามารถทํากิจกรรมแบบนี้ไดหรือไม
นะครับ  ถาได  คือวันนั้นท่ีผ มจัดงาน  ผมเห็นวาพอคา แมคา  คนแถวบาน เขาก็มาขายของ
กัน เขาก็มีรายได แลวเขาก็มีความสุข เพราะวาเปนครั้งแรกของนิคมพัฒนาในการจัดในพ้ืนท่ี
ผมครับ เขาไดรับความสุขมีสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ เขาไมเคยเห็ น มีศิลปนดัง ๆ มาท่ีบานเรา     
เขาก็อยากมาดูกัน  อยากฝากถามแคนี้นะครับ ถาเปนไปไดก็อยากใหทานนายก อบจ .ชวยคุย
กับทานผูวาฯ เรื่องนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ ทานประธานสภาฯ 

นายสุจินต สาครเสถียร   ขอเชิญ ส.อบจ.สาธิต อรุณเวสสะเศรษฐ 
รองประธานสภาฯ(๑)  
ประธานสภาฯ          

ส.อบจ.สาธิต อรุณเวสสะเศรษฐ    ผมเชื่อวาไมไดมีแต ส .อบจ.เดชา บุญธรรม  เทานั้นนะครับท่ีมีความรูสึก
เดียวกัน พอดีมีนักลงทุนเอกชน พูดงาย ๆ คือเปนลูกหลานของชาวระยองแหละครับ          
ก็ตองการจะโปรโม ทการทองเท่ียวของทางจังหวัดระยอง  ดวยการจัดคอนเสิรตนะครับ  
ดําเนินธุรกิจมาไดสักพักแลวละ  แลวก็ไมเคยมีปญหาใด ๆ เลย  พอมาปนี้งานคอนเสิรตท่ี
เอกชนมาลงทุนแลวก็มาพัฒนาการทองเท่ียวเราเนี่ยมีปญหาท้ัง ๒ รายเลย  จากขอมูลท่ี     
ผมไดรับทราบมาและตัวผมเองก็ไดมีโอกาสพูดคุย บอกตรง ๆ ผมก็มึนตึ้ บเหมือนกัน และผม
ก็ไมเคยเจอเคสแบบนี้  และทางผูบริหารเองก็ผลักดันเต็มท่ีท่ีจะชวยเหลือ  ประเด็นอยูท่ีวา
ตอนนี้เขาเควงมาก  บุคคลแบบนี้ท่ีเขาอยากพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดระยองมี แตเขาไป   
ไมถูก  ไมรูวาจะไปในทิศทางไหน และหลังจากนี้ไปแลวเนี่ยความชัดเจ นหรือสิ่งท่ีมันถูกตอง
เขาจะตองทําอยางไรก็อยากจะฝากผูบริหาร  ชวยเปนอีกแรงหนึ่งในการพัฒนาการทองเท่ียว
ของจังหวัดระยอง  ฝากดวยครับผม 

นายสุจินต สาครเสถียร   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ          

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล   เรื่องเดียวกันคะ พอดีก็มีประสบการณในการจัดงานคอนเสิรต หลายๆ งาน
เหมือนกัน พอดีวาคราวนี้ก็จัดงานคอนเสิรตใหกับโรงเรียน  ก็ไมทราบเหมือนกันคะนโยบายก็
คงตอจากทานสาธิตท่ีจัดท่ีเพไป ก็ลักษณะคลายกันหามนะไมใหมีการขายเหลา ขายเบียร    
ในสถานท่ีราชการ  ตองขออนุญาตกอน  ก็เลยไมทราบคะสมัยกอนนี้เวลาท่ีเราดําเนินการ 

  

/ขายโตะจีน… 
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 ขายโตะจีนไปแลวเนี่ย  ก็ตองมีเหลามีเบียร อยูแลวก็ไมทราบเหมือนกันคะ วานโยบายตอนนี้
ถึงเครงครัดแตก็บอกไปเหมือนกันคะใหเขาไปพูดกับทานผูวา ราชการจังหวัด แลวถาอยางไร
เดี๋ยวพวกเราจะรับผิดชอบกันเอง  เพราะวาเราทําใหโรงเรียน  แตก็ผานไปไดดวยดีคะ  
ขอบคุณคะ  

นายสุจินต สาครเสถียร   เชิญทานนายก อบจ.ระยอง ครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ          

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภา ฯ ท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกสภา ฯ ผูทรงเกียรติครับผมเปน
นายก อบจ. นักการเมื องเนี่ย ผมกลัวท่ีสุดคือวาระอ่ืน ๆ นี่แหละครับ  เพราะไมรูวาจะมีเรื่องอะไรบา ง    
  ผมก็เรียนวาท่ีทานสมาชิกสภา ฯ ไดอภิปราย ก็เ รียนวาประเด็นแรกเลยใชเงิน อบจ .หรือ    
  เงินหลวงไดหรือไม  ใชไดครับ ก็อยูในเรื่องยุทธศาสตรของเรื่องการทองเท่ียว เพียงแตจังหวัด
  ระยองเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพมีภาคอุตสาหกรรมเยอะนะครับ  แลวก็มีชายท ะเลมีเรื่อง    
  การทองเท่ียวสวนให ญก็จะใชสปอน เซอรท่ีเห็น เปนหลักนะครับ  ขออนุญาตเอยนาม เชน 
  ปตท. SCG บริษัทใหญๆ บางนะครับก็ไปจัดคอนเสิรต ซ่ึงจริง ๆ แลวเนี่ยเรื่องการทองเท่ียวท่ี
  ใชเงินราชการเปนการจัดแลวไ ดทางออม  คือผมเคยเรียนวาจริง ๆ แลวมันไดประโยชนเยอะ 
  คนมาเท่ียว แมคาขายของ แลวก็โรงแรมท่ีพัก ขากลับนักทองเท่ียวซ้ือของฝากหรือซ้ือขอ ง  
  ไปฝากกัน  คือ มันไดหมดทุกดาน แตใชเงินเยอะ อยางเชนทานรูไหมวาเสม็ดอินเลิฟเนี่ย     
  จัดทีใชเงินหลายสิบลานนะท่ีจังหวัดจัดใชเงินหลวงนะครับ  ท่ีสนามกีฬาคราวท่ีแลวท่ีผานมา  
  เขาเรียกคอนเสิรตลูกทุงท่ีใชสนามกีฬาเรา ใชเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทนะครับแลวก็ไปจัดท่ี
  หาดแมรําพึงใชเงินหลวง ๗-๘ ลานนะครับ รูสึกจะชอบนะครับใชเงินหลวงมันจะไหลดีครับ 
  คือไดใชตังคแตจะมีคนหรือไมมีคนไมรู บางงานมีคนหยอมแหยมเลย หมดไป ๑๐ ลานบาท
  เพราะนี่คือราชการคือภาครัฐทํา ภาครัฐทําเนี่ยมีอยูวาใชเงินเลย มีคนเทาไหรไมรู ถึงเวลาก็
  เซ็นตเบิกไป ซ่ึงผมก็ไมสนับสนุน  ผมเห็นจังห วัดจัดเนี่ยผมไปแอบดูทุกงานแหละ ผมถาม
  เจาหนาท่ีผมวามีใครไปบาง  งานท่ีสนามกีฬากลางแลวถายรูปมาใหผมดู ๑๐ลานบาท       
  มีคนแคนี้หรือ  เฉลี่ยงบประมาณแลวนะแคมีความสุขครับ  คนจัดมีความสุขใชเงินหลวงเขา
  ไปแลวนะคนหนอยนึงท่ีเหลือก็อะไรกันไมรู  แตพอมาดูภาคเอกชน ภาคเอกชนเขาลงทุน    
  เขาตองคิดพรอมเขาจะลงทุนเทาไหร เขาจะมี สปอนเซอรเทาไหร เขาจะหาขายบัตรเทาไหร 
  มีท่ีพักดูแลนักทองเท่ียวพอไหม นักทองเท่ียวจะมีความปลอดภัยไหม จะจอดรถตรงไหน   
  เขาคิดครบ เพราะนักลงทุนคนจัดงานเขาตองกลัวคนดา กลัวไมมีคนติดตาม คนใ นบริษัท   
  ของเขา คนติดตามศิลปน  ค วามจริงแลวเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ีตองสนับสนุน          
  นี่คือหลักการของผมครับ ผมสนับสนุนเลย โทรใหเทศบาล ไมมีใครมาขอใช อบจ .           
  ขออนุญาตจัดงานขออนุญาตใชเสียง  ผมเซ็น ตใหฟรีหมดเลย ถามีงบประมาณสวนไหนท่ีทํา
  ไดตามระเบียบผมสนับสนุนเขาเลย  ทําปายใหทําตรงโนนตรงนี้ สงเสริมเขา  เทากับวาเราใช
  เงินของเราอยางประ หยัดแลวใหภาคเอกชนเขาเดินหนา นี่คือสิ่งท่ีผมทํามา แลวเราก็มี
  แผนการทองเท่ียววาตองมีแ ผนทุกเดือน  เชน  เดือนพฤศจิกายน มีงานอะไร เดือนธันวาคม   
  มีอะไร เดือนมกราคม   มีอะไร  เดือนกุมภาพันธ  จัดตรงไหน  เสม็ดอินเลิฟจัดเดือนไหน 

 

/จัดโปรแกรม... 
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    จัดโปรแกรมมาเลยเปนการสงเสริมการทองเท่ียวประจําเดือนเปนปฏิทินของการทองเท่ียว
  เลยของจังหวัดระยอง  แลวก็พยายามบอกใหภาคเอกชนสนับสนุนวาคุณไปมีโฆษณา มีอะไร 
  คุณใหสปอนเซอรเขาเลยชวยเลยนะครับใหสนับสนุน บัตรท่ีผมใหทานสมาชิกสภา ฯ ไปเนี่ย 
  ขอโทษนะไมใช บัตรฟรีนะครับ ผมซ้ือเขานะครับ เพราะผมตองการสงเสริมใหภาคเอกชน
  เดินหนา ผมชวยอะไรไมไดผมก็ซ้ือบัตรเขาแลวผมก็เอามาใหพวกทาน  แลวผมก็ใหเจาหนาท่ี
  ของเราท่ีเก่ียวของไปเท่ียวไปดูเขา  ภาคเอกชนเขาเดินหนาแลวมาดูเอกชนจัดมันตางกัน
  อยางไรแลวดูซิวา เงินหลวงกับเอกชน คาของเงินอะไรมันมากกวากันผมก็เรียนประเด็นแรก
  คือได  แตผมอยากใหเอกชนทํา  เราสนับสนุนแคสิ่งท่ีเราทําไดใหเขาเดินหนาได  เขาจะ    
  ขายบัตร เขาจะทําอะไรปลอยเขานะครับ สงเสริมเขาสนับสนุนเขาใหเขาจัดนะครับ  อันนี้คือ
  นโยบายท่ีเรามี  เรามีทุกปพอเรามีปบ พอรูวาเรามีตังคปบมาเลย ขอแจมขอแบงจากเราเนี่ย
  แลวเอาไปรวมเงินโนนเงินนี่เยอะนะครับเงินอบจ .ท่ีเสียไป งานเทศกาลผลไม  เราเคยได      
  จัดไหม ไมเคย  จังหวัดจัด แลวไปดูสิงานผลไมท่ีจังหวัดจัดเปนอยางไรครับ ประเมินมา
  เม่ือไหรก็ไม ผาน ผมใหเจาหนาท่ีไปประเมินมาเม่ือไหรก็เจง  ไมมีคน มีผูนํากลุมแมบาน
  เกณฑมาหมดไป ๕ ลานบาท  เห็นไหมครับสิ่งท่ีเราเปรียบเทียบใหเห็นภาพเลยแลวพูดกัน
  บอยแผนก็พูดบอย ทีนี้มาดูวาถาภาคเอกชนจัดแลวเกิดอะไรข้ึน  ทานวามันเกิดอะไร  ตอนนี้
  ผมใหเจ าหนาท่ีผมเนี่ย  กองแผนไปดูยุทธศาสตรนโยบายของรัฐบาลเรื่องการทองเท่ียว    
  ลองดูนโยบายคําสั่งของนายกรัฐมนตรี ของ คสช .  วาใหสงเสริมการทองเท่ียวอยางไร  
  ยุทธศาสตรอยางไร  แลวผมก็มาดูวาตอนนี้มันเพ้ียนเปลา มันเพ้ียนทุกเรื่องตอนนี้ในจังหวัด
  ระยองซ่ึงทานท้ังหลายก็เปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชน ทานตองสะทอนวามันถูกไหมคิด
  คนเดียวอาจจะไมใช  มันอาจจะถูกของทานก็ได แตผมอาจจะคิดผิดก็ได ผมก็ตองฟงเสียง
  ประชาชน ฟงเสียงผูนํามันถูกหรือเปลานโยบายท่ีทําประเด็นท่ีสําคัญก็คือวา การจัดงานเนี่ย
  มัน ใชพ้ืนท่ีตางกัน เชนถาจัดงานเกาะเสม็ด พ้ืนท่ีท้ังเกาะเสม็ดเปนพ้ืนท่ีอุทยานตอง           
  ขออนุญาตอุทยาน  ถาทานจัดท่ีหาดแมรําพึงถาเปนพ้ืนท่ีเอกชนก็เปนเรื่องของเอกชน    
  ทานจะขายเหลาขายเบียรก็ไดเพราะกฎหมายของการจําหนาย  ถาจัดในสถานท่ีราชการ
  โดยเฉพาะวัดตามกฎหมายไมไดอยูแลว วัด โรงเรียน ความเครงครัดอันดับ ๑ เลย แตผมถาม
  วาถาทานกินเลี้ยงบวชนาค  แตงงาน ในโรงเรียนทานกินเหลาไหม ทานมีเหลาใหเขาไหม     
  มีทุกงานเลยครับ  ถาจะจับเจาอาวาสติดคุกไปแลว ผอ .โรงเรียนติดคุกแลว  แตการบังคับใช
  กฎหมายเขายืดหยุน ทานแตงงานท่ีโรงเรียนท่ีวัด ทานไมไดจัดเพ่ือหาเงิน  จัดเปนงานของ
  ชาวบานก็ไมไดวาอะไร แตวาสนามกีฬากลา งเราเนี่ย จัดงานขายเหลาไดไหม ไมได        
  เปนสถานท่ีราชการ  หนวยงานสาธารณสุข  ส .ส.ส. มาตรวจสอบเลย  อันนี้ผิดขายไมได  
  แมแตงานสมเด็จพระเจาตากสินก็ขายไมได หามจําหนายจายแจก แตใครจะซ้ือจากไหนมา
  กินไมรู  คนกินเขาอิสระ เขาซ้ือมาพกมาจากบานใสกระเปามากินในงาน เราทําอะไร        
  เขาไมได  แตวาถาตั้งรานขายในท่ีสาธารณะ ท่ีราชการไมได  ประเด็นตอมาก็คือวา           
  ถาท่ีเอกชนอยางสมมุติวาผมจัดงานสมเด็จพระเจาตากสิน ไปจัดท่ีขนสง ๒  ทีนี้เบียร เหลา 
  ขายไดเลย เต็ม ท่ีเลย เปดกวางกันไปเลยเพราะเป นท่ีเอกชน กฎหมายไมเก่ียว คนจัดก็       
  ขออนุญาต จําหนายเหลา จําหนายอะไรไป ขออนุญาตใหครบ  ประเด็นท่ีมีปญหาเนี่ ยเราก็
  ยังสงสัยวา  ใชอํานาจอะไรจริง ๆ  ผมก็บอกสมาชิกสภา ฯ ผูทรงเกียรติวา ทานเดินผิดทาง  

 

/ทานไมตอง... 
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  ทานไมตองไปขออนุญาตอะไรเลย ถาทานจัดในสถานท่ีท่ีเทศบาลเปนผูออกใบอนุญาตทานก็
  ขออนุญาตเทศบาลใชเสียงเขาก็ตองไปจับทานวาเสียงทานเกินก่ีเดซิเบลในการจัดงาน  ตองมี
  เครื่องวัด ไปวัดเสียงทาน เพราะฉะนั้นผมถึงบอกวา  ผมก็ตอง ยอมรับวาตอนนี้มันเพ้ียนๆ อยู  
  เพราะถาภาคเอกชนเนี่ยไปสงเสริมในการจัดคอนเสิรต จัดอะไรเปนเรื่องของเขา             
  เราตองสงเสริมสนับสนุนเลย ไมใชเอาขบวนไปปด ผมก็กําลังหาทางออกอยูวาจะตอ ง       
  ทําอยางไร ซ่ึงผมใหรองนายก  อบจ.(รองหมู ) ประสานนะครับ  เราหมายถึงผม  แลวก็สวนท่ี
  เก่ียวของ สมาคม ทองเท่ียว  แลวก็ทานสมาชิกสภา ฯ ผูทรงเกียรติ  ตองชวยกันดูถาเห็นวา
  อะไรท่ีมันไมถูกไมตอง ตองดําเนินการนะครับ  เพราะมันไมใชยุทธศาสตร  ไมใชการสงเสริม
  การทองเท่ียว ไมเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล เปนนโยบายของคนๆ เดียว ซ่ึงไมรูคิด       
  มุมไหน หรือ คิดอยางไร เม่ือเชานี้ผมดูในตัวเลขของนักทองเ ท่ียวระยองท่ีมาเสม็ด ตัวเลข   
  ตกลงไปเยอะมาก ผมไมรูวาขาวท่ีเรื่องแบบนี้ท่ีจังหวัดระยองมันไปท่ัวหมดเลยหรือครับท่ีเปน
  ปญหา ทําใหคนท้ังหลายท้ังปวงงงกันหมดเลยวาจะเดินหนาอยางไร จะมาทองเท่ียวหรือจะ
  มาของบประมาณอยางเดียว หรืออยางไร อะไรแบบนี้นะครับก็ ทําใหการประชาสัมพันธ    
  การเดินหนาในดานยุทธศาสตรการทองเท่ียวนี่ก็ยังงงๆอยู ก็ตองรับไปวาเราจะชวยกันตอสู   
  ในเรื่องท่ีมันถูกตองแลวก็สงเสริมการทองเท่ียวจริงๆ ไมใชวาไปบังคับเขาอยางท่ีทํากับ     
  ทาน ส .อบจ.เดชา บุญธรรม อยางนั้นมันไมถู กนะครับ ยังไงผมก็วามันไมถูก แตวาในข้ันนี้   
  เราก็ตองแมนเรื่องกฎหมายผมไปกับทานอัยการพยุง  ผมก็ถามทานอัยการวากฎหมายนี้มี
  หรือเปลา  บังคับไมให ทานขายบัตร บังคับใหบริจาคใหหมด มันมีหรือผมวาไมถูกนะครับ
  ไมใช แตวาเดี๋ยวจะตองดําเนินกา รตอไปนะครับ ขอบคุณครับ  ทานประธานสภาฯ 

นายสุจินต สาครเสถียร  ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะมีเรื่องสอบถามเรื่องอ่ืนๆ ก็ขอเรียนเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ(๑)  ขอเชิญทาน ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา 
ประธานสภาฯ             

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา  เรียนทานประธานสภา ฯ  ผมนายเสนาะ  ยมหาครับ ส.อบจ.ระยอง เขต ๓ อําเภอ
บานคายครับ  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ก็มีเรื่องจะนําเสนอ  เลาสูกันฟง สอบถามเปนแนวทาง
นะครับ ทาน ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพชร ขออนุญาตเอยนามเคยพูดครั้งหนึ่งถนนของ อบจ .
ก็มีเยอะแยะมากมายท่ัวท้ังจังหวัด สมาชิกสภาฯ ทราบดีครับ แตสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ี
โดนผลกระทบในเขตของตนเองมีผลกระทบเรื่องถนนเปนหลุมเปนบอก็โดนมาหา             
มาสอบถาม แจงเพ่ือใหจัดการและดําเนินการโดยเร็ว  ก็จะมีคําถามอยูเปนประจํา  ขอเรียน 
ฝากไปยัง กองชาง ทานผอ .  วาจะมีมาตรการใด บาง ท่ีเม่ือเกิดเหตุ เชน มีหลุมบอเฉพา ะ    
หนา ข้ึนมา เชน หนาฝน หรือวาเกิ ดมีความบกพรองของผิวจราจรเกิด ข้ึนทําอยางไรถึงจะ
สามารถไปแกไขไดเร็วเพ่ือปองกันอันตรายแกพ่ีนองประชาชนของผม เชน สายเชิงเนิน-ชากบก  
ก็เปนเสนหลักท่ี ใชกันอยูเปนประจํา เม่ือมีหลุ มเม่ือไหรก็จะเห็นวาเกิดอุบัติเหตุตามมาบอย ๆ 
แทบทุกครั้งนะครับ  ซ่ึงตอนนี้ก็มีอีกแลว เปนห ลุมท่ีเกิดจากผิวจราจรทรุดนะครับ  เก่ียวกับ
การกอสรางของกรมชลประทาน ซ่ึงตัดผานถนนเสนนี้นะครับ เม่ือกอนก็ปดเรียบไปดีแลว       
มาระยะนี้ตอนนี้เกิดมีหลุมข้ึนคอนขางลึก  เปนรถ จักรยานยนตลงก็คงจะคว่ําถาไมระวังตัว   
นะครับ  ก็อันนี้เปนประเด็นท่ีวาควรจะใหความสําคัญถามีเหตุแบบนี้แลวเราควรจะแกไข  

 

/ผมในฐานะ... 
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      ผมในฐานะท่ีเปนสมาชิกสภา ฯ นะครับ เคยไปสอบถามและเคยนําเสนอวาถามีเหตุมีกรณี
แบบนี้ ผมขอมารับวัสดุ เบิกวัสดุ เพ่ือไปซอมแซมใหจะไดไหมครับเพราะวาผมอยูในพ้ืนท่ี ผม
มีคนงานหรือคนในชุมชน ตัวแทนของหมูบานมาชวยกันเพ่ือแกไขปญหา ก็นาจะดีกวารอ
อยางเดียว โทรศัพทมา  ชางครับตรงนี้มีปญหา รอ ๔ วัน ๕ วัน ก็ยังไมไดเกิดการตอบสนอง
นะครับ จึงอยากจะหาแนวทางวาถาเปนอยา งนี้ผมอาสาแลวหนึ่งคนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ถามีปญหาอยางนี้จะอาสาไปทําไปซอมแซมใหครับ  แตขอเบิกวัสดุมาดําเนินการครับ        
ซ่ึงท่ีผานมาเคยประสานมา แตวาไมมีวัสดุเนื่องจากชวงนั้นบังเอิญเปนชว งปดงบประมาณ  
ถนนสายหวงหิน- ชะวึก  เปนหลุมเปนบอมากเลยทางท องถ่ินประสานมาทาง  ส.อบจ .         
ขอเบิกยางมะตอยมาซอมแซมถนน ซ่ึงปรากฏวายางมะตอยหมด  อยูระหวางดําเนินกา ร
จัดซ้ือจัดจางอยูก็ผานไปยัง ไม สามารถจะแกไขปญหาตรงนั้นได  ซ่ึงใชเวลานานและ         
นานเกินไปกับผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสินของพ่ีนองปร ะชาชนนะครับ  อันนี้เปน
ขอเสนอวาถาเกิดเปนเคสปจจุบันทันดวนอยางนี้ ก็นาจะมีวัสดุไวรองรับใหทองถ่ิน หรือ
สมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในพ้ืนท่ี ซ่ึงเขาจะไดไปดําเนินการให เพราะเขาไดรับผลกระทบแนนอน 

   อีกประเด็นหนึ่งนะครับ ถนน สายเชิงเนิน-ชากกระบกเหมือนกัน ไดรับงบประมาณ
อนุมัติจากทานนายก อบจ .ใหไปทําไฟฟาสองสวางสาธารณะมีอยูจุดหนึ่งครับ จุดบริเวณท่ี
บาน  ผมเลยครับบริเวณสี่แยก ชากกอไผไฟดับครับ ติดไดประมาณไมถึงหนึ่งเดือนก็ดับ       
แตอยูๆก็ติด และติดตลอด ๒๔ ชั่วโมงเลยครับและตอนนี้เสียหมดแลวครับ เหลืออยู ๑ ดวง 
ซ่ึงผมก็แจงประสานมาทาง ชางหลายรอบแลว ไดพูดคุยกันทาง โทรศัพทเขาใจแลว วาอยู
ในชวงรับประกันสัญญาของผูรับเหมาครับ ซ่ึงผมก็มองวาถาเขาไมมาซอมแลวเราไมทําอะไร
เลยก็รอใหมันเปนอยางนี้ไปจนเม่ือไหรก็ไมรู  มันไมมีคําตอบนะครับ ชาวบานเจอก็ถาม คน
รักก็มีคนเกลียดก็มี คนชอบก็พูดดี  คนไมชอบก็พูดแขวะกระแทกใส  ถนนก็มีทางทําไมไม
สวางติดแลวทําไมใชการไมได ก็พูดกันหลายมุมนะครับก็อยากนําเสนอปญหาในพ้ืนท่ีให
รับทราบวาเม่ือมีแลวเสียงบประมาณแลวก็นาจะใชใหไดเต็มท่ี 

   ประเด็นท่ี ๓ ครับ  เปนภาพรวมๆกวาง ๆ นะครับ บานเราถาพ่ีนองใ ชรถใชถนนอยู
เปนประจําก็สังเกต ไดนะครับวาชวงเวลาเร งดวน ๘ โมงเชา หรือ ๕ โมงเย็น เขาเมืองครับ   
๓ ไฟแดงยังไมหลุดนะครับ ๔ ไฟแดงยังไมหลุด คิดตอไปเลยวาเหมือนกรุงเทพฯ เม่ือกอนเคย
อยูกรุงเทพ ฯ แลวเปนอยางนี้ เหนื่อยเหลือเกิ นครับกับการท่ีนั่งอยูบนรถ โ ดยท่ีทําอะไรก็
ไมได ขยับไปไหนก็ ไมไดมัน ๓ ไฟแดงก็ยังไมผานสักที  ก็คิดตอไปวา เราในฐานะท่ีเปนคน
ระยองเนี่ย เราก็ตองประสบปญหาเก่ียวกับเรื่องนี้ตลอดเวลา  โดยเฉพาะคนท่ีมาสงลูกใน
เมืองระยอง มารับลูกกลับเขาไป เราอยูบานนอก ผมอยูบานคายนะครับ ชวงเวลาเรงดวน จะ
พยายามไมเขามาชวงเวลานั้น  ยังดีท่ีทานนายก อบจ .ไปสรางโรงเรียนตากสิน (หวายกรอง) 
เพ่ือสกัดคนไดระดับหนึ่งนะครับท่ีจะไมเขามาในเมือง  ไมอยางนั้นทุกคนจะเขาม าอนุบาล
ระยอง ระยองวิท ย เมืองตาง ๆ มันอยูในเขตเมืองหมดเล ยครับ  ผมจะขายความคิด ถาผม
มองไปนะอนาคตควรจะ เบรกรถไมใหเขาเมืองครับ ไปอยูท่ีสาย ๓๖ อยางเชนบานคายมา
ควรอยูแถวเกาะกลอย  สายเชิงเนิน-ชากกระบก  ควรจะอยูท่ีระยองคอมเพลก็ซ แถวบานแลง  
ก็อยู ไอ อาร พี ซี เฮาสซ่ิง  คือมีระบบขนสงมวลชนแทน ไมใหรถทุกคันขับเขามาในเมืองแลว 

 
 
 

/มาติดกัน... 
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 มาติดกันอยูในเมือง แลวไมรูจะทําอยางไร  แมแตวงเวียนสุนทรภู วงเวียนก็ไมเวียนนะครับ   
ไมรูจะเวียนอยางไรมันนาคิดนะครับวาไมรูจะเปนอยางนี้ไปอีกนานแคไหน  มันอาจจะ      
เกินศักยภาพเรา เราก็แคจังหวัด มันอาจจะไปถึงยุทธศาสตรของประเทศ ของผูบริหาร         
ของรัฐบาล แตก็มองไปวาถาเรามีโอกาสคิด โอกาสทํา ควรจะแกไขปญหา ณ บัดนี้นะครับ
ปลอยไวตอไปจะเหมือนกรุงเทพฯ นี่ก็พูดถึงเรื่องแนวคิด นําเสนอเทานี้ครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญนายก อบจ.ระยองครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ          

นายปยะ ปตุเตชะ        เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติครับ  ก็รับไว 
นายก.อบจ. ทานสมาชิกสภาฯ ท่ีเปนหวงหลายเรื่อง เรื่องถนนของ อบจ . มองไปวาถาเรานําเงินมา
 ทําการศึกษามากเกินไป ถนนหนทางเราก็จะไมมีเงินไปซอม ก็คิดอยูวาถนนสายสําคัญๆ       
 ก็พยายามปรับป รุงใหผิวจราจร หรือความกวางอะไ รตางๆ มันเพ่ิมข้ึน  แตวา อยูในแผน  
 ถนนสายเชิงเนิน-ชากบก ก็อยูในแผน ท่ีเราปรับปรุงในป ๒๕๕๘  ปรับปรุงใหมก็อดทนหนอย
 นะครับ  เ ราคงไมสามารถแกไขปญหาอะไรท่ีเปนความเดือดรอนของประชาชนได            
  ท้ังหมดแลวก็ไดเร็วทันใจ นอกจากทานจะกินยาทัมใจนะครับ  ก็เรียนวาสิ่งท่ีทานเสนอมาฝาย
 กองชางก็ตองรับไปนะครับวามันมีปญหาตรงไหนเดี๋ยวเลิกประชุมแลวไปเลี้ยงปใหม  ถามี
 อะไรก็คุยกับผอ.กองชาง  ตรงไหนทานจะเอายางมะตอย ทานจะเอาหินคลุก อะไรทําอยางไร
 ก็ประสานกันครับ สภา ฯแหงนี้สวนหนึ่งก็จะรับไปแลวก็จะไปจัดการ สวนเรื่องท่ีทานบอกวา 
 รถติดไฟแดงความจริงเราก็ศึกษาไวนะครับวาการจราจรนับวันจะยิ่งหนาแนนข้ึนไปเรื่อย ๆ 
 มันจะตองทําอยางไร เราก็บอกวามีขนสง ๒ นะอยาเอารถบัสเขา รถบัสท่ีวิ่งตางจังหวัดมันก็
 ทําไมไดเพราะไมใชของเรา เขาก็ยังเขามาอีกอยูอยางนี้แหละวิ่งเขามาถึงโนนเลย ในเมืองโนน
 เลยก็ไมใชอํานาจเราเราไมสามารถท่ีจะไปจัดการได เพราะเราไมมีอํานาจ และเราก็ไมมีเงิ น
 เพียงพอท่ีจะมาจัดระบบ เรามีแคเล็กๆนอยๆ ทําถนนท่ีทําได ทําโรงเรียนบางอะไรบางก็มี
 เทานี้ ปหนึ่งทานก็เห็นอยูงบประมาณมีแคนี้และนับวันมีแตปญหามากข้ึน เงินนอยลง        
  ก็ขอบคุณทานท่ีเปนหวงนะครับและก็ไดสะทอนปญหามา กองชางก็รับไปดําเนินการ มีอะไ ร
 ก็เดี๋ยวไปคุยกันท่ีรานก็ไดนะครับตรงนี้ก็ขอทานประธานสภาฯ ไดลวง เลยเวลามาพอสมควร 
 เดี๋ยวเราไปคุยตอประ ชุมตอ เลี้ย งสังสรรคปใหม คุยตอจากนี้ไปนะครับ ขอบคุณทาน
 ประธานสภาฯครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร  มีสมาชิกทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล 
ประธานสภาฯ          

ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล   เผอิญวาในสวนงบประ มาณของ อบจ .ในการสืบสานวัฒนธรรม ไมทราบวา   
เม่ือสักครูไดพูดคุยไปแลวหรือยังคะ ยังไงก็ฝากนะคะ วันท่ี ๒๗ -๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗          
ท่ีวัดรา ชบัลลัง ก งานสืบ สานประเพณีวัฒนธรรมคะ งานปนี้ คือมหัศจรรย สีสันวัฒนธรรม  
เมืองแกลง  วิถีแหงความสุข พรุงนี้ทานนายก อบจ .  เปนประธานในพิธีเปดงาน             
ชวงเวลา ๑๗.๓๐ น.  เชิญทุกทานท่ีวัดทะเลนอยคะ  ขอบคุณคะ 

 

/นายสุจินต… 
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นายสุจินต สาครเสถียร  ขอเชิญนายก อบจ.ระยองครับ 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ          

นายปยะ ปตุเตชะ        เรียนทานประธานสภา ฯ ท่ีเคารพครับ ทานสม าชิกสภา ฯ ผูทรงเกียรติครับ    
นายก.อบจ. ทานท่ีปรึกษาทวนทน ทานไดนําสมุดไดอารี่ มา เดี๋ยวเลิกประชุมใหลงไปรับไดตามโควตา     
  ท่ีจัดสรรไวท่ีดานลางครั้งนี้เปนรอบแรกนะครับ  ถาหากไมเพียงพอใหมาแจงจะไดจัดการให  
  และก็ขอความอนุเคราะหวาวันท่ีจัดงานวันสมเด็จพระเจาตากสิน  เรามีกิจกรรมเยอะแยะ
  มากมาย มีขบวนแหนักเรียนตอนเชา มีพิธีเปดตอนคํ่า มีงานตั้งแตวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  ถึงวันท่ี ๓  มกราคม  ๒๕๕๘  ผมและฝายบริหาร  เจาหนาท่ีทุกคน  โรงเรียนเขาพรอมแลว 
  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานมารวมงาน  ใหกําลังใจฝายขาราชการเขาบาง จะเปนพระคุณ
  อยางสูง ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(๑)   ถาไมมี ผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกท านท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม             
ประธานสภาฯ   เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจ ในการดําเนิน
  กิจการของ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน
  และทองถ่ินของเรา และทายนี้ ขออวยพรใหทานประสพแตความสุขความสมหวัง                  
  ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ        

เลิกประชุม  เวลา   ๑8.15 น. 
 
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                    (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 

 
 

                     

 


